Sau Một Hạnh Phúc

Giới thiệu
Mười năm rồi, cô và Khôi Nguyên đã kết hôn mười năm rồi. Thời gian ấy, nói dài cũng không hẳn là dài, nói ít chắc chắn là không ít, khoảng thời gian cô luôn tìm kiếm tình yêu của anh, tự vẽ nên cho mình một tương lai thật đẹp : Một ngôi nhà ấm áp đầy tiếng cười.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sau-mot-hanh-phuc

Mục lục

1. Chương 1: Phải Rồi, Ngày Mai Chúng Ta Đã Ly Hôn

2. Chương 2: Một Cuộc Sống Mới

3. Chương 3: Gặp Lại Cố Nhân

4. Chương 4: Như Một Thói Quen

5. Chương 5: Một Vụ Cá Cược

6. Chương 6: Hẹn Hò

7. Chương 7: Cảm Giác Bị Lãng Quên

8. Chương 8: Phải, Anh Có Là Gì Của Cô

9. Chương 9: Tình Cảm Tôi Dành Cho Tôi, Đã Bị Chính Cô Bóp Chết, Nay Cô Đi Đòi, Tôi Lấy Gì Trả

10. Chương 10: Một Lời Nguyện, Một Đời Người

1. Chương 1: Phải Rồi, Ngày Mai Chúng Ta Đã Ly Hôn

"Ngày mai phải không?" Người đàn ông lạnh nhạt cất giọng hỏi, mắt anh ta vẫn chăm chú vào đống tài liệu ở trên bài.

"Vâng. Bảy giờ ngày mai"

"Ngày mai tôi bận. Em cứ đến đó trước, tôi sẽ cho người mang văn kiện đến sau"

"Vâng"

Môi Uyển Nhã khẽ mở lên một nụ cười nhẹ nhàng mà bi đát. Cô xếp vội những món đồ vật cuối cùng vào chiếc vali màu xám nhạt rồi đẩy nó vào góc trống. Cô bước vào căn phòng rộng rãi, trống vắng, thả người trên chiếc giường lớn mềm mại.

Đã bao lâu rồi nhỉ ? Uyển Nhã thầm tự hỏi bản thân mình. Bao lâu rồi cô sống tại nơi này, cũng là bao lâu rồi cô đánh mất bản thân mình, đánh mất những ước mơ, hoài vọng để theo đuổi một bóng hình không có thật.

Mười năm rồi, cô và Khôi Nguyên đã kết hôn mười năm rồi. Thời gian ấy, nói dài cũng không hẳn là dài, nói ít chắc chắn là không ít, khoảng thời gian cô luôn tìm kiếm tình yêu của anh, tự vẽ nên ình một tương lai thật đẹp : Một ngôi nhà ấm áp đầy tiếng cười. Nhưng rồi, cuối cùng, cô nhận lại được những gì ? Ngay cả khi ly hôn, anh cũng bảo bận không đến, vậy thì, cô là gì trong anh?

Khôi Nguyên đến với cô không phải vì tình yêu. Chỉ do nhà anh và nhà cô có mối liên kết làm ăn, nên hôn sự của cô chính là cái giá vàng cho tình hữu nghị đó.

Ngay cả một hôn sự đàng hoàng, anh cũng không cho cô, cái cô nhận được chỉ là một tờ công chứng lạnh lẽo. Ngày kết hôn, anh bỏ đi vui say cùng bạn bè. Đêm đầu tiên, chỉ có cô với căn phòng trống trải. Hai tháng sau, anh trở về trong bộ dạng say khướt, dấu hôn đầy cổ, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc.

Nhưng cô bỏ qua, lúc nào cũng giả mù giả điếc để được bên anh, để được đóng vai một người vợ chu toàn, chăm sóc chồng từng miếng anh giấc ngủ.

Uyển Nhã biết, trong lòng anh không hề có cô. Người con gái mà anh yêu là An Hạ. Người con gái anh muốn dành cả cuộc đời để ở bên là An Hạ. Còn Uyển Nhã, cô chỉ là kẻ đến sau phá vỡ hạnh phúc người khác.

Nếu không có cô, có lẽ An Hạ đã cùng anh vào lễ đường, bọn họ cùng tuyên thệ trước trời cao.

Nếu không có hôn ước kia, có lẽ nửa đời sau anh đã mỉm cười trong hạnh phúc.

Nếu không có cuộc hôn nhân sắp đặt này, có lẽ anh đã không bất lực nhìn người mình yêu nhất ngã vào vòng tay người đàn ông khác.

Tất cả cũng bởi vì cô, là con dao đã cắt đứt duyên tình của bọn họ.

"Tại sao cô lại kết hôn với tôi" Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cô, như muốn nhìn thấu tất cả tâm tư tình cảm.

"Vì em yêu anh"

"Nhưng người tôi yêu là An Hạ, không phải cô"

"Em biết"

"Tôi không yêu cô, vĩnh viễn không thể yêu cô"

"Em biết"

"Vậy tại sao cô lại muốn gả cho tôi"

"Vì em yêu anh"

"Cô là một con ngốc"

"Em biết"

Khôi Nguyên lắc đầu nhìn người phụ nữ ngốc nghếch trước mắt mình. Anh thật đã không còn cách với cô. Tình yêu của cô đúng là hết thuốc chữa. Dù cho có bị anh đối xử lạnh nhạt, dù cho có bị anh làm tổn thương đi chăng nữa, cô vẫn cứ trưng bộ mặt mỉm cười hiền hòa nhìn anh, vẫn cứ chăm sóc, yêu thương anh.

Cô như một đóa thủy tiên vàng, thủy chung hướng về phía anh. Còn anh như một cây cổ thụ sừng sựng, dù gió thổi cách mấy cũng không lay. Dù cô có đổ bao nhiêu công sức để yêu thương anh, thì mãi mãi anh cũng không thể bị cô làm cho cảm hóa. Cả hai người, chỉ là tình cảm một phía không bao giờ được hồi đáp.

Một đêm, anh say, báo hại cô phải lấy thân hình nhỏ bé, chịu đựng sức nặng gấp hai bản thân mà mang anh trở về phòng. Trong cơn say, anh luôn miệng gọi tên An Hạ, còn bảo An Hạ hãy chờ anh, sau khi anh ly hôn với cô, nhất định sẽ về bên cô ấy.

Từng lời nói của anh như muốn xé toạc lồng ngực cô ra, tạo thành những vết thương mãi mãi không bao giờ mờ nhạt. Cũng từ lúc ấy, cô biết mình nên từ bỏ, nên rời ra người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình, nên buông bỏ thứ tình yêu dai dẳng không bao giờ đơm hoa.

Bởi vì cô nhận ra một điều rằng : Anh mãi mãi sẽ không bao giờ đem cô đặt trong lòng. Mãi mãi, cô chỉ là cái bóng theo sau dáng anh.

Uyển Nhã trở người, một giọt nước mắt trong suốt rơi từ khóe mi, lăn dài trên đôi má xanh xao. Cô cố gắng thu tất cả vào trong trí nhớ của mình, từ màu sơn tím, từ những bức tranh, từ hơi ấm, nhịp thở đã theo cô suốt mười năm dằng dẵng. Chỉ còn đêm nay thôi, cô với tư cách Lâm phu nhân, nằm trên chiếc giường lớn này. Ngày mai, cô với tư cách Hoàng Uyên Nhã tiểu thư, rời khỏi ngôi nhà chan chứa bao nhiêu kỷ niệm

Rốt cuộc thì, sau mười năm, thứ cô nhận được là gì ? Ngoại trừ những cái nhìn lạnh nhạt, những câu nói đau lòng từ anh.

Rốt cuộc thì, tình yêu của cô dành cho anh có khác gì với những cô gái bên ngoài dành cho anh? Cũng đều là đơn phương tự nguyện mà thôi. Chẳng qua, cô may số hơn bọn họ, còn có quãng thời gian mười năm cùng anh nghĩa vợ chồng, được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh, dù ngày ngày bọn họ gặp gỡ cũng chỉ là câu xã giao bình thường.

Tiếng đồng hồ điểm đã hai giờ. Cô choàng người ngồi dậy, tay cầm cầm chăn bông, bước đến cửa thư phòng. Kể từ ngày cô vào nhà này, anh sẵn sàng nhường lại căn phòng rộng rãi cho cô, một mình đến thư phòng làm việc đến lúc ngủ say.

Uyển Nhã khẽ bước vào, tay cô phủ chăn lên người anh. Khi cô định quay người đi, một bàn tay to lớn, ấm nóng chụp lấy bàn tay nhỏ bé của cô

"Chưa ngủ sao?"

"Chưa"

"Sao lại qua đây?

"Sợ anh bị lạnh thôi" Cô cười, che giấu vẻ bối rối vào trong ánh mắt của mình

"Ừ. Ngày mai đã ly hôn rồi"

Lời nhắc nhở của Khôi Nguyên càng khiến lòng cô càng thêm tan nát. Sao cô không nhớ chứ, ngày mai đã là ngày bọn họ ly hô. Đêm nay là đêm cuối cùng để cho cô có thể bên anh. Chút chuyện nhỏ này, xem như là niềm an ủi cuối cùng của cô.

"Em biết. Yên tâm, sau này sẽ không phiền đến anh nữa"

"Em vẫn có thể ở lại căn nhà này. Tôi sẽ dọn đi"

"Không cần. Em muốn được tự lập, nghe bọn họ bảo thế giới bên ngoài rất thú vị"

"Thú vị lắm sao?"

"Ừ"

"Ngủ đi. Muộn rồi"

"Anh ngủ ngon"

Uyên Nhã quay lưng đi, đầu cô ngẩng cao để ngăn không cho những giọt nước mắt ngu ngốc rơi.

Hết đêm nay, cô sẽ không còn được gọi anh là "Khôi Nguyên" một cách thân tình nữa. Cô cũng không còn là "Lâm phu nhân" nữa. Sau này, cô sẽ phải gọi anh là "Lâm tiên sinh", bản thân cũng trở về vị trí "Hoàng tiểu thư" ngày trước. Có lẽ sẽ gượng miệng, có lẽ sẽ khó chịu. Nhưng dần dần, riết rồi cũng sẽ quen. Nếu như cô có thể tạo ra những thói quen ở bên anh, thì khi xa anh, cô cũng sẽ tạo ra những thói quen mới.

Em sẽ cứ sống vờ như chẳng hay biết cảm giác khi anh rời xa

Rồi một ngày nào đó

Em sẽ quay trở về bên anh, với một lý do khác, không phải là tình yêu

Bây giờ cô hiểu ra rằng. Buông tay - chính là tự mình học cách trưởng thành, bước đi một mình trên con đường rộng thênh thang mà không thấy cô độc.

Con đường phía trước của cô, có thể là gì ? Nỗi buồn, nước mắt, hay hạnh phúc và nụ cười. Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết phía trước sẽ rất trống vắng, chỉ biết cô phải dần học cách mạnh mẽ mà bước tiếp

2. Chương 2: Một Cuộc Sống Mới

"Cô Hoàng, đây là toàn bộ tài sản ông Lâm chuyển nhượng cho cô. Gồm có hai căn biệt thự tại ngoại ô, cả dinh thự Lâm gia, một số nhà đất khác và 10% cổ phần Lâm thị. Mời cô ký tên để hoàn tất thủ tục nhận"

"Tôi không thể nhận. Ông cứ về báo với anh ấy" Uyển Nhã đẩy tập hồ sơ về lại phía vị luật sự đã lớn tuổi "Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước"

"Vâng tiểu thư"

Uyển Nhã bước ra khỏi văn phòng luật sư. Cuối cùng, cô cũng trở lại là chính cô. Cuối cùng, cô cũng đã chọn cách buông tha tình yêu mười năm không có kết quả của mình. Tất cả đã thật sự chấm dứt. Con người cũ của cô cũng đã chấm dứt.

Bầu trời phía trên cao vẫn mang nét bình yên, vẫn dịu nhẹ và trong xanh như mọi ngày. Một sự khởi đầu mới đang chờ cô ở phía trước

* * *

"Uyển Nhã, mình tìm được một chỗ ở cho cậu. Chắc không lớn như dinh thự nhà họ Lâm, nhưng chắc chắn đủ che mưa tránh gió"

Lạc Hân mở cửa một căn nhà trọ cũ kĩ, tay cô cầm tay Uyển Nhã, kéo cả hai bước vào bên trong. Tất cả đồ vật bên trong đều mang một lớp bụi mờ, lớp dán tường nhà cũng đã tróc thành từng mảng to, gạch đất cũng xỉn màu. Tất cả đều tố cáo nên sự hủy hoại của thời gian. Cũng giống như con người cô, bị hao mòn bởi thời gian.

Bây giờ là thời gian cho sự tái sinh mới. Thời gian để căn phòng này, cũng như cô, thoát khỏi những lớp bụi của thời gian, để vươn lên, trỗi dậy mạnh mẽ.

"Gia mình đã dọn đi lâu rồi, phòng cũng không ai sử dụng, cậu cứ thoải mái ở đây, coi nó như thánh địa của cậu cũng được. Nếu như cần sửa sang lại nhà cửa cứ gọi mình, mình sẽ đến phụ giúp một tay"

"Lạc Hân à, cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Có gì mà cảm ơn chứ" Lạc Hân cười, lấy tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô "Khởi đầu cũng không hoành tráng lắm, nhưng mình tin cậu làm được. Cố lên"

"Cảm ơn, mình là Uyển Nhã mà, sao lại không được chứ" Uyển Nhã cười, ra chiều tự tin để trấn an bạn mình.

"Ừ đúng rồi, cậu là Uyển Nhã nên chắc chắn được" Lạc Hân cười to

Nụ cười của Lạc Hân lại khiến Uyển Nhã cảm thấy một chút chua xót. Ngày trước, hai người luôn là bạn tốt với nhau, cười nói vô tư vô ưu như thế. Nhưng rồi, sự xuất hiện của Khôi Nguyên khiến cô mải mê chạy theo ảo vọng tình yêu, mà quên đi mất người bạn tốt của mình. Nhiều lần Lạc Hân khuyên cô từ bỏ, nhưng cô cứng đầu không bỏ vào tai, lại còn dùng những từ ngữ không hay nói với bạn mình

"Lạc Hân, thực xin lỗi" Uyển Nhã quay sang nhìn bạn mình, đôi mắt đã ngấn lên một tầng sương mỏng của sự hối lỗi, ngượng ngùng

"Ai da~ Xin lỗi cái gì chứ"

"Thực xin lỗi" Những giọt nước mắt bắt đầu trực trào khỏi khóe mi, tạo nên những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng cô. Lúc này đây, hối hận, đau đơn, buồn bã, tất cả tạo thành một cơn bão nhỏ quây quanh cô, khiến cô cảm thấy khó chịu, đau rát

Lạc Hân nhìn thấy bạn tốt khóc, có chút không đành lòng, ôm lấy Uyển Nhã, vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa con nít bị vấp ngã.

"Quỷ khóc nhè, nín đi. Nếu muốn xin lỗi, thì bổn cô nương xinh đẹp, đại nhân đại đức, tốt bụng hiền hòa sẽ không hẹp hòi với cậu đâu"

"Cậu... cũng thật ghê tởm " Uyển Nhã vùng khỏi vòng tay bạn mình, ho sặc sụa vì điệu bộ "buồn nôn" của cô bạn

"Haha. Mình mà ghê tởm thì ai là xinh đẹp nữa. Mà cậu sống một mình có được không đó ? Hay mình qua sống với cậu nha"

"Thôi xin đi. cô qua với tôi cho ông xã nhà cô qua cào nhà tôi à? Tôi còn chưa muốn rước họa vào thân như vậy đâu"

"Hắn ta dám làm gì cậu, mình giết"

"Được được" Uyển Nhã giơ hai tay lên đầu, ra vẻ đầu hàng "Sợ cậu rồi. Trễ rồi, cậu về đi, không thì ông xã lại "hóa đá chờ vợ" đó" Cô huých tay Lạc Hân, cười "gian gian"

"Mình về. Nhớ cẩn thận một chút, khu này an ninh không phải tốt lắm đâu. Đừng đi ra ngoài đường quá 11 giờ đó." Lạc Hân trước khi đi còn không quên căn dặn người bạn tốt của mình

Uyển Nhã đứng ở cửa chờ bóng dáng Lạc Hân đi mất, khẽ lắc đầu cười. Cô bạn này của cô, xem ra từ ngày có chồng đã ra dáng bà cụ non, rất biết lo trước lo sau, nhưng cái tính trẻ con thì mãi không bỏ nổi. Cũng tốt thôi, trẻ con sẽ được gặp một người chín chắn thương yêu. Cũng giống như Hải Đông thương yêu, chiều chuộng Lạc Hân. Còn những người nội tâm, trưởng thành như cô, chỉ toàn mang sầu thương vào mình.

Cô bước vào căn phòng ngủ duy nhất trong nhà. Thả mình trên mặt đất. Nơi này không có giường lớn, cũng không có nệm êm, chỉ có mặt sàn đất lạnh lẽo, cũng cũ kĩ, ọp ẹp, không xa hoa lộng lẫy như dinh thự của Lam Khôi Nguyên, nhưng ít ra, nó khiến cô dễ chịu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Uyển Nhã nhắm mắt, từ từ đưa mình vào giấc ngủ.

* * *

Từng tia nắng sáng kéo nhau soi rọi vào khung cửa gỗ đã đóng một lớp mạng nhện dày, chiếu thẳng vào bóng dáng người con gái đang nằm co quặp giữa căn phòng vì lạnh. Dạo này đông chí nên thời tiết trở nên lạnh hơn, mà cô lại phải nằm dưới sàn đá, báo hại cô vừa thức dậy đã bị một cơn ách xì tập kích

Uyển Nhã vươn vai đứng dậy, vội vàng làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi khoác áo xuống dưới lầu. Hôm nay, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Để xem, trước hết là nên thay đổi căn nhà một chút. Uyển Nhã dừng lại trước một cửa hàng sơn. Cô chọn màu trắng ngà cho bên ngoài căn hộ, màu xanh lam nhạt cho phòng tắm, phòng tím khoai cho phòng ngủ.

Người chủ hàng nhìn cô gái xa lạ, từ người cô tỏa ra một khí chất thanh tao, dung nhan xinh đẹp.

"Tiểu thư, cô là người mới đến sao?"

"Vâng. Cháu ở căn hộ gần đây"

"À. Hèn chi tôi thấy cô không quen. Cô xinh lắm, nụ cười của cô sẽ làm người khác hạnh phúc" Bà chủ bán hàng thật lòng tặng cô lời khen

"Cảm ơn bà chủ" Uyển Nhã cười rồi chào bà chủ hàng.

Có sơn rồi, phải mua gì nữa nhỉ. A đúng rồi, đồ nội thất. Uyển Nhã đi nhanh đến cửa hành đồ nội thất. Bên trong toàn là bàn ghế, tủ giường nhiều đến mức khiến người ta choáng váng. Để xem nào. Cô vẫn luôn rất thích kiểu trang trí nhà phương Tây cổ điển một chút, vậy thì chọn ngay bộ gỗ màu trắng đi.

Uyển Nhã trở về nhà với một đống đồ lỉnh khỉnh trên tay, theo sau cô là một chiếc xe vận tải chở vật dụng. Nào là tủ, giường, bàn ghế, nào là đồ dùng bếp, tất cả đều đã được mang về đây. Cũng may, trước giờ cô luôn có thói quen tích góp, tiền trong sổ tiết kiệm từ hồi còn bé tới giờ cũng được kha khá, đủ cho cô bương chải cuộc sống mà không cần nhờ vã ai. Việc cô ly hôn, cô không dám nói với cha mẹ, sợ họ sẽ buồn, sẽ đau lòng vì cô. Với lại cô cũng không còn là đứa bé bám váy mẹ. Cho dù cô có tự lập muộn hơn người ta mười năm, nhưng cô vẫn sẽ không thua kém ai.

Uyển Nhã hít một hơi sâu, lấy sức lực, bắt đầu vào việc "tái sinh" căn nhà cũ kĩ này. Đầu tiên là sơn nhà. Rồi đến sắp xếp dụng cụ, đồ vật vào vị trí ngay ngắn. Cuối cùng là dỡ những thùng carton cô mang từ nhà Khôi Nguyên về đây. Uyển Nhã làm việc hăng say đến mức quên đi cả thời gian, đến khi cô nhận ra thì trời cũng đã tối sầm.

Cô lấy trong túi giấy ra một ổ bánh mì nhỏ đã mềm. Xem ra mùi vị cũng không tệ. Đối với một tiểu thư, ngày ngày có người cơm bưng nước rót cho cô, lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, chưa từng đụng đến nửa ngón tay. Vậy mà giờ cô phải đi sơn nhà, rồi kê đồ, thậm chí là ăn thức ăn đã nguội lạnh. Nhưng sao, lại có một cảm giác rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Loại niềm vui nhỏ bé mà tất cả những thứ sang trọng không thể mang lại.

**Ring ring ring**

"Alo, nghe đây"

"Mình Lạc Hân đây. Mình đã tìm được công việc cho cậu" bên đầu dây bên kia vang tiếng vui mừng của Lạc Hân

"Là gì vậy?"

"Phòng kinh doanh của công ty điện tử Hàn Dương. Mình có người quen ở Hàn Dương. Cậu làm được chứ?"

"Dĩ nhiên được. Tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Bạn bè mà, cảm ơn cái gì. Tối rồi ngủ đi. Đừng đi ra ngoài đó"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

"Ừa ừa. Mình biết mình bà cụ nhưng mà mình lo không thừa đâu"

"Được rồi. Mình ngủ đây, bye bye"

Không để bạn tốt có cơ hội càu nhàu thêm câu nào nữa, Uyển Nhã gập điện thoại lại. Thả mình trên chiếc giường gỗ trắng vừa mua về hồi sáng, cảm giác êm ái trải khắp người cô. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi của những người lao động. Cảm giác ấy, thích thật !

Ngày mai đây, cô sẽ trở thành một nữ công sở, đi làm như bao người khác. Cô sẽ đi làm ! Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy có chút xa lạ, cũng có chút hồi hộp.

Ngày mai, nhất định sẽ rất tươi đẹp

3. Chương 3: Gặp Lại Cố Nhân

"Nè, trông mình có tệ không vậy" Uyển Nhã ngắm nghía mình trong gương, mày khẽ cau lại.

"Không tệ đâu bà cô"

Lạc Hân vừa giúp bạn tốt búi tóc, vừa sẵn tiện nói những lời châm chọc cô. Ai da~ Ai biểu bọn họ làm bạn tốt làm gì, nên mở miệng nói câu nào cũng toàn trêu chọc, đả kích chứ.

"Đi làm là mình phải làm những gì" Uyển Nhã hồi hộp, lo lắng không yên

"Vào đó, cậu chỉ cần nghe người ta sai bảo là được. Chỉ cần làm theo lệnh cấp trên là ok"

"Ừ." Cô gật đầu nghe theo lời Lạc Hân, nhưng lòng vẫn cứ không ngừng lo lắng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi làm, nghe bạn cô nói là công việc quý giá, không thể bỏ lỡ nên càng cảm thấy áp lực hơn "Nhưng mình vẫn rất lo"

"Không có gì lo cả. Mình sẽ bảo kê cậu"

Uyển Nhã nhìn Lạc Hân, đôi mắt có chút xúc động "Cậu quả là thần thánh của mình"

"Bây giờ cậu nhận ra giá trị ngàn vàng của mình sao, có bị muộn không đó"

"Thôi đi. Cậu khiến mình tởm qua" Uyển Nhã lấy hai tay xoa lên cánh tay "Nổi hết da gà rồi nè"

"Haha... hành động như vậy, sẽ khiến mình tổn thương đó. Thôi ra xe đi, hôm nay đính thân bổn cô nương sẽ hộ tống cậu đi làm"

Lạc Hân lái xe, đưa Uyển Nhã đến trước một tòa nhà cao tầng, được ốp bằng những khung kính, phản chiếu ánh nắng mặt trời, khiến tòa nhà mang nét huyền ảo, rực rỡ. Trên bảng cửa ra vào đề to "Tập đoàn điện tử Hàn Dương"

"Vào đi. Mình đi làm đây" Lạc Hân vẫy tay chào cô, rồi lái xe đi mất.

Uyển Nhã ngẩn người nhìn tòa nhà một hồi lâu, rồi hít thật sâu, lấy can đảm bước vào bên trong. Trái ngược với vẻ trầm tĩnh, yên lặng của quán caffe trước cửa, trong sảnh lớn đầy ắp người đi đi lại lại. Bọn họ ai cũng sải bước thật nhanh, tay không cầm điện thoại, cũng là cầm cặp tài liệu, thỉnh thoảng quay đầu lại chào nhau bằng ánh mắt, rồi lại việc ai nấy làm, không đứng lại tán gẫu cùng nhau, giống như trân quý từng giây từng phút trôi qua.

*Cốc cốc*

"Vào đi" Giọng nam trầm thấp ra lệnh

"Xin chào tổng giám đốc"

Uyển Nhã bước vào, đối với người đang ngồi trên ghế đen quay lưng lại với mình cẩn thận cúi đầu chào hỏi

"Cô tên gì?"

"Thưa, Hoàng Uyển Nhã"

Người ngồi vị trí tổng giám đốc có phần giật mình trước cái tên qua đỗi quen thuộc này

"Cô có kinh nghiệm gì chưa?"

"Tôi... chưa có kinh nghiệm."

"Vậy à"

"Nhưng tôi có đủ năng lực. Tôi từng tốt nghiệp tại Oxford, có chứng chỉ IBM, Toefl 80, tôi tin chắc rằng mình có khả năng hoàn thành tốt mọi việc công ty giao"

"Lời nói rất tốt"

"Xin hãy tuyển chọn tôi, tôi có thể đáp ứng yêu cầu công ty" Uyển Nhã cứng rắn thuyết phục

Chiếc ghế đen xoay lại, một gương mặt quen thuộc hiện lên, người ngồi trên ghế nở nụ cười thân tình nhìn cô

"Xem như, em thuyết phục được anh" Người con trai nở nụ cười thân thiện nhìn cô.

"Anh Thiên Ân ?" Uyển Nhã ngạc nhiên, có phần vui mừng gọi tên anh

"Con bé này, không lẽ có chồng quên cả bạn bè sao"

"Đúng là anh rồi"

Uyển Nhã nhìn gương mặt người con trai đối diện. Đó chính là Thiên Ân, đàn anh khóa trên của cô và Lạc Hân khi cả hai còn học phổ thông. Thiên Ân cũng chính là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh mà hai người bọn họ tham gia, trong thời gian đó, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, thậm chí có khi gần thi, anh sẵn sàng dạy học tại trường cho bọn họ, còn mang đến rất nhiều đồ ăn nữa.

"Mấy năm qua em sống sao rồi, hạnh phúc không? Mà sao không ở nhà làm phu nhân, lại đi làm đây?"

Câu hỏi của Thiên Ân như mở thêm vết thương lòng của cô. Đúng rồi, theo lẽ thường tình, cưới chồng giàu có như cô thì cần gì phải làm ệt tấm thân, chỉ cần ngồi nhà hưởng thụ, ngày ngày có người cơm bưng nước rót là điều mà nhiều cô gái mơ ước rồi. Nhưng chỉ tiếc là, cô không phải là một người con dâu nhà giàu, cũng chẳng còn là tiểu thư đài các như xưa, càng không muốn ỷ lại hay lệ thuộc vào ai. Với cô, mười năm qua, là thời gian quá đủ rồi, cô muốn sống một cuộc sống của người phụ nữ hiện đại, độc lập, vui vẻ mà thôi.

"Em không còn là Lâm phu nhân nữa" Uyển Nhã cười, trong nụ cười có nét đau thương

"Chẳng lẽ em với Khôi Nguyên... "

"Ừm. Thế nên đàn anh à, có thu nhận em gái vào làm không"

"Dĩ nhiên. Đứng trên lập trường giám đốc, thì chắc chắn không thể bỏ qua người có thành tích như em" Thiên Ân cười rộ lên "Em cứ vào phòng kinh doanh, vào nhóm phụ trách dự án chung cư lần này. Đây là hồ sơ toàn bộ công việc mà người trước đã để lại" Anh đưa cho cô một xấp bìa hồ sơ dày cộm

"Vâng sếp.Thôi em đi làm việc đây" Uyển Nhã cười, vẫy tay chào anh rồi biến mất sau cánh cửa bằng gỗ sậm màu

* * *

"Chào mọi người, mình là nhân viên mới. Mọi người cứ gọi là Uyển Nhã. Xin được giúp đỡ" Uyển Nhã cười nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu chào những người có mặt trong phòng nhân sự

Một "bà cô" đã trạc tuổi bốn mươi, tóc búi cao, gương mặt khó đăm đăm bước đến chỗ cô, lấy trên tay cô hồ sơ cá nhân, lật tới lật lui xem xét. Căn phòng đột nhiên chìm vào trong im lặng, không ai nói với ai một lời, tất cả đều hướng mắt về phía Uyển Nhã, vẻ dò xét, khó hiểu.

"Xem ra lý lịch không tệ. Từ bây giờ cô thay thế vị trí người tiền nhiệm, nằm trong nhóm phụ trách dự án chung cư Bích Loan lần này. Cô có thể gặp A Trương để nắm bắt tình hình. Còn gì thắc mắc nữa không" "Bà cô" nhướng mắt lên sau cặp kính dày cộm nhìn cô.

"Thưa không"

"Tốt lắm"

Bà cô vừa đi khuất tầm mắt, lập tức những đồng nghiệp khác tiến lên. Mặt bọn họ trịnh trọng, mang theo vẻ dò xét, muốn đem cô ra moi móc, soi cho thật kỹ. Tất cả đều im lặng, đột nhiên một giọng cười vang lên "Thôi nào, đừng trêu cô ấy nữa"

Sau tiếng nói, những gương mặt "trịnh trọng" lập tức giãn ra, bọn họ phá lên cười. Người phát ra giọng nói tiến lại gần phía cô, tay hắn đặt lên vai cô, vỗ nhè nhẹ, tỏ ra ý thân thiện chào mừng.

"Chúng tôi không dọa đến cô chứ"

"Không, thực không"

"Haha~ Chào mừng cô Uyển Nhã. Gọi tôi là Vĩnh Hạo. Để tôi giới thiệu một chút cho cô"

Cô nhìn người đồng nghiệp vừa nói với mình. Gương mặt anh ta rất đẹp trai, thậm chí so với phụ nữ cũng không kém là bao nhiêu. Vĩnh Hạo hăng hái đưa cô đi đến trước mặt từng đồng nghiệp một, tận tình giúp đỡ cô trong việc tiếp nhận chuyển giao tài liệu trước từ người cũ. Nhiều lần còn đòi đưa cô về nhà, mua đồ ăn cho cô, thậm chí còn thức khuya tăng ca cùng cô nếu có đột xuất.

"Nè. Em thấy Vĩnh trưởng phòng thế nào?" Chị Hoa Hoa bàn kế tò mò hỏi cô.

"Rất tốt"

"Ý chị không phải là như vậy. Chẳng lẽ, em không có chút gì chú ý tới anh ta sao"

"Anh ta với em vẫn là đồng nghiệp tốt"

Uyển Nhã trả lời khéo léo. Đúng là Vĩnh Hạo rất tốt, thật sự rất tốt với cô, lại có tri thức cùng vẻ ngoài, là người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Có lẽ, nếu không có Khôi Nguyên, không có một lần dang dở ấy, cô cũng sẽ cảm thấy xiêu lòng, cảm động vì anh. Nhưng chỉ tiếc... cô bây giờ cũng không còn như cô ngày trước, cũng không còn là cô gái mười tám thích mơ mộng viển vông. Ở tuổi hai mươi tám, mọi thứ qua mắt cô dần cũng trưởng thành, giấc mơ ngọt ngào dần biến thành hiện thực tàn khốc. Chỉ là niềm tin quá mỏng manh, cô không muốn đánh cược để nó vỡ nát.

"Ừm. Chẳng lẽ, em còn nhớ đến người đàn ông cũ?"

Hoa Hoa là người thường tâm sự với Uyển Nhã nhất, cả hai cũng đã trở thành chị em thân thiết. Thế nên dĩ nhiên, chị cũng biết chuyện của cô em gái mình. Nhưng mà càng nghĩ càng tức, chẳng lẽ Uyển Nhã còn lưu tình với tên khốn khiếp ấy sao. Thân là nữ, cảm thấy rất uất ức, thiệt thòi thay cho cô.

"Không." Uyển Nhã trả lời liền tắp tự, nhưng biểu tình khuôn mặt đã bán đứng cô, biểu hiện rõ ràng "Đúng vậy, em còn nhớ, rất nhớ"

"Nói dối!" Dĩ nhiên, những biểu hiện này tất cả đều được thu vào mắt Hoa Hoa

"..."

"Anh ta không thương em, sao em lại phải phí hoài tâm tư lên một người như thế. Rất không đáng, không công bằng cho em"

"Chị à, đừng nói tới nữa được không?"

"Được được. Chị không nói. Nhưng mà em vạn lần đừng bỏ qua Vĩnh Hạo, anh ta thực sự rất tốt."

"Em biết rồi. Cảm ơn chị"

Uyển Nhã xoay người rời đi. Bờ vai run run, đôi mắt bình thản chợt hiện lên vài tia hoảng sợ nhỏ bé.

Lời của chị Hoa Hoa không sai, rất đúng là đằng khác. Đã ba tháng trôi qua rồi, nhà ở cũng đổi, số điện thoại cũng đã khác, tài sản, vật chất tất cả đều đã trả lại cho Khôi Nguyên. Cô cũng bảo Lạc Hận giữ kín chuyện này, đối với cha mẹ cô giúp cô trấn an, chăm sóc.

Vậy thì rốt cuộc, cô đang chờ đợi điều gì?

Có phải, khi con người ta quá đau thương, thì họ thường thu mình lại, để tự gặm nhấm nỗi đau ấy một lần.

Có phải, khi trải qua thất bại một lần, con người sẽ có bản năng né tránh, lẩn trốn cái thất bại ấy đi.

Giống như đi trên một đoạn đường, một người vô tình vấp phải cây đinh nhọn, tạo thành một vết rách. Từ dạo đó về sau, họ sẽ tránh con đường ấy, hay tránh nơi mình từng đi qua hay không?

Cô đang sợ, sợ bản thân mình một lần nữa thất bại trong chuyện tình cảm sao ?

Lần trước, cái giá cô phải trả là tuổi xuân mười năm. Còn lần này, liệu cô có còn đủ thời gian để trả giá.

Uyển Nhã khẽ lắc đầu. Cô biết bản thân mình vẫn còn thương Khôi Nguyên. Và cô cũng biết rằng, đó là thứ tình cảm bản thân không nên có. Là thứ vương vấn cần phải được gỡ bỏ. Chỉ có như thế, cô mới có thể sống bình yên giữa cuộc đời đầy sóng và đầy gió này.

Một ngụm cà phê tràn vào cổ họng. Mùi hương cà phê thoang thoảng, vị cà phê từ đầu lưỡi ngòn ngọt dịu dịu, nhưng vào miệng lại thật đắng, so với người lần đầu tiên uống như cô, thật sự rất khó uống.

Phải chăng, tình yêu đối với những người đầu tiên, ban đầu sẽ tưởng rằng rất ngọt ngào, nhưng thực chất lại rất đắng, khiến bản thân thấy khó chịu.

Nhưng một ngày nào đó, nếu cô tập uống nó, uống nó, rồi quen dần với cà phê, có phải cô sẽ làm quen với vị đắng của nó, sẽ không bị vị đắng ấy làm cho cổ họng khô khốc, sẽ cảm thấy nó có mùi vị ngon riêng biệt mà những người sành uống thường thưởng thức.

Uyển Nhã nhìn lên trên không trung. Bầu trời, vẫn luôn xanh trong như thế.

4. Chương 4: Như Một Thói Quen

"Tổng giám đốc... " Hạ thư ký run run nhìn người phía trước, mặt đen sì, tức giận

"Đi mua lại cho tôi !"

"Vâng vâng. Tôi lập tức đi ngay"

Khôi Nguyên buồn chán nâng hộp chocolate lên, vứt vào góc tường. Tự dưng hôm nay nổi hứng, lại thích ăn loại điểm tâm từ xưa đến giờ không có thói quen. Vẫn là ngày trước, Uyển Nhã rất thích ăn, lại hướng hắn tận tâm giới thiệu. Bảo rằng chocolate rất tốt cho sức khỏe, nào là giúp giảm stress, tốt cho tim mạch, nâng cao khả năng tập trung. Khiến anh sáng sớm nào cũng phải nghe "bài ca con cá" của cô, miễn cưỡng ăn vài viên nama chocolate* hoặc uống một ly chocolate nóng thì mới có thể yên thân. Biết anh không thích đồ ngọt, cô sẵn sàng làm cho anh loại maccha*, ăn vừa có chút mùi beo béo, ngọt thanh của sữa, vừa có vị đăng đắng, chan chát của trà xah, hòa quyện lại tạo thành một mùi vị rất hoàn hảo.

(Nama chocolate : Một loại chocolate tươi từ Nhật Bản, với 75% chocolate nguyên chất, 25% kem. || Maccha : Nama chocolate vị trà xanh"

Chỉ là, rốt cuộc cô đã cho gì vào chocolate, mà khiến cho nó mang một vị rất đặc trưng, đến nỗi anh đày đọa người thư ký đáng thương đi khắp các cửa hàng, nhưng lại không khiến anh vừa vị. Viên thì quá ngọt, viên thì quá chát, viên thì lại quá đắng, thực khiến người ta không vừa miệng tí nào.

Khôi Nguyên với tâm trạng buồn chán nhìn vào chiếc laptop, tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở.

"Nè, anh đừng có ngồi sát như vậy, như mắt đó." Một giọng nói quen thuộc bỗng dưng vang lên trong tâm trí của anh

"Làm việc nhiều quá sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đó"

"Nếu anh không quý trọng bản thân, thì hãy xem như nể mặt bạn bè như em mà ăn uống nghỉ ngơi một chút đi"

"Em thực sự rất lo cho anh, cứ cái đà này không khéo thì bệnh"

Ai da~ Tại sao giọng nói của nữ nhân kia cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh tâm trí anh, báo hại anh không thể nào tập trung vào công việc được. Nhưng nghe ra, cũng không quá tệ, giọng nói trong trí nhớ thật sự rất ngọt ngào, rất êm dịu, cũng giống như mùi vị của viên chocolate. Bỗng dưng lại muốn thèm được nghe nhiều hơn, muốn được có người càu nhàu.

Khôi Nguyên chán nản gập màn hình chiếc laptop, đứng dậy bước khỏi căn phòng làm việc. Thời gian đã rất muộn rồi, một mình lái xe trong đêm tối trở nơi người ta thường gọi là nhà.

Công tắc được bật lên, ánh đèn điện cũng sáng lên, soi rọi rõ ràng từng ngóc ngách trong căn nhà rộng rãi, nhưng cũng có phần trống rỗng. Hôm nay nhiệt độ có phải giảm đi rất nhiều nên khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, có chút buốt giá len lỏi vào tâm tư.

"Tôi về rồi" Theo thói quen, anh lên tiếng thông báo sự trở về của mình.

Nếu là lúc trước, sẽ có một cô ngốc, ngủ gà ngủ gật trên ghế salon, dù muộn thế nào vẫn ngồi đó, không chịu vào phòng của mình, nhất quyết chờ anh về. Đến khi anh xuất hiện, cô ngốc đó sẽ tỉnh dậy lập tức, gương mặt sáng rực sẽ chạy đến gần anh, nhưng lại e dè tạo một khoảng cách, nhưng sẽ xách cặp giúp anh lên phòng, còn giúp anh pha một ly chocolate nóng thơm, sẽ ngồi đợi mãi cho đến khi nào anh uống xong mới vui vẻ đi dọn dẹp.

Khôi Nguyên tự cười chính mình. Rốt cuộc hôm nay anh trúng phải loại thuật chú gì rồi, nên mới bị hình ảnh của Uyển Nhã quanh quẩn trong tâm trí của mình.

Mệt mỏi đặt mình xuống ghế sopha. Khôi Nguyên mở cặp, lấy ra một viên thuốc giảm đau nhanh.

"Không được uống thứ thuốc này. Anh không biết thuốc này hại sức khỏe lắm sao"

"Nếu mệt mỏi thì anh đi tắm đi, em pha nước nóng sẵn rồi đấy"

"Đã khuya lắm rồi, đừng làm việc nữa, ngủ để mai còn lấy sức nữa chứ"

Khôi Nguyên đặt viên thuốc xuống bàn thủy tinh trước đó, không buồn động vào. Uyển Nhã đã càu nhàu anh rất nhiều lần về việc không nên uống thuốc giảm đau. Mỗi khi anh nhức đầu, hay gặp stress, cô sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cho anh, dù bị anh bài xích cách mấy, cô vẫn len lén bên cạnh khi anh đã ngủ mà xoa bóp cho anh. Thậm chí, cô còn vì anh mà học những loại công dụng của loài hoa cỏ, chuẩn bị cho anh những lọ tinh dầu giúp giảm căng thẳng, âm thầm đặt ở những góc khuất trong căn phòng

Bụng bị bỏ đói cả ngày trời dài, bắt đầu lên tiếng biểu tình, đòi đình công. Khôi Nguyên mở chiếc tủ lạnh to lớn đặt trong nhà bếp. Trong tủ chỉ có những đồ ăn quá hạn dùng. Thậm chí trái táo sót lại cũng bị héo khô. Chán nản đóng cửa tủ, dự định rót ình một ly nước lọc chữa cháy. Chết tiệt, ngay cả ấm nước cũng không còn một giọt.

Chẳng lẽ, cuộc sống của anh cũng héo khô rồi sao !

Từ bao giờ, cô lại có tầm ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của anh vậy !

Chán nản, mệt mỏi, cả thân người Khôi Nguyên bước vào thư phòng, mở laptop, tiếp tục những công việc còn dang dở ban nãy. Nhất định anh bị quỷ ám rồi, nên mới nhớ tới hình ảnh cô nhiều đến như thế.

Làm việc quá độ, cùng tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng khiến Khôi Nguyên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nằm gục trên bàn.

Trong cơn mơ, anh thấy hình ảnh của một cô gái đứng đó, nở nụ cười thật tươi, thật đẹp với anh. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, chuyển thành gương mặt sợ hãi, hoảng hốt.

"Tại sao cô lại vào đây !"

"Em chỉ sợ anh cảm lạnh"

"Tôi sống hay chết không liên quan đến cô"

"Em xin lỗi..."

"Chẳng phải chính cô làm tôi thành bộ dạng như thế sao ! Cô chỉ là con hồ ly chuyên xen vào giữa hạnh phúc người khác. Đừng có lấy bộ mặt vô tội đó nhìn tôi"

"..."

"Cô cút khỏi mắt tôi. Nếu không, tôi sẽ ra tay với cô"

Thân ảnh nhỏ bé của cô bị giọng nói kia dọa cho sợ hãi, lập tức chạy đi. Khôi Nguyên muốn kéo đôi tay bé nhỏ của cô. muốn giang tay ra ôm cô vào trong lòng. Nhưng càng muốn tới gần, thì bóng dáng của Uyển Nhã càng xa vời, càng nhạt nhòa. Khôi Nguyên quay mặt lại, rất muốn mắng chửi tên khốn kia, lại dọa nạt một cô gái bé nhỏ. Nhưng anh lại bị kinh sợ, bởi chính gã khốn khiếp trong mơ đó chính là anh, còn người con gái tội nghiệp chính là Uyển Nhã.

Khôi Nguyên giật mình thức giấc. Cơn mơ đó, thật sự quá đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến anh không dám chợp mắt lại nữa.

Anh đối xử với Uyển Nhã, thật sự quá tệ, tệ đến mức chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì anh cứ cho là cô đã phá hỏng chuyện tình của anh, cô là người chia cắt giữa anh và An Hạ. Nhưng anh lại không chịu nhìn vào sự thật, rằng An Hạ chỉ cần tiền ở anh, chứ không hề yêu thương anh. Bằng chứng là không lâu sau khi anh kết hôn cùng Uyển Nhã, An Hạ đã đến đòi anh khoản lệ phí chia tay, còn dọa nếu không có sẽ làm lớn chuyện trên trang nhất tạp chí. Rồi sau đó còn cùng một người đàn ông đáng tuổi cha mình mà ân ân ái ái lên xe hoa. Điều này càng khiến anh đau lòng, nhìn người con gái mình yêu thương hết mực trở mặt, đổi trắng thay đen. Càng đau lòng bao nhiêu, anh lại càng tức giận bấy nhiêu. Dĩ nhiên, cô thành con rối để anh lúc nào bực tức cũng có thể xả vào đó.

Anh ích kỷ, vô tâm, nên nhìn gương mặt của cô lúc nào cũng cười nhẹ, tưởng rằng cô đang hạnh phúc. Vì cô muốn được ở bên anh, nay anh chấp nhận kết hôn mà không có tình yêu với cô, tưởng rằng như thế cô sẽ thỏa mãn. Cứ nghĩ rằng đây là thứ cô đã ngu ngốc lao vào, nên hậu quả thế nào là do cô tự làm tự chịu. Mà anh không hề nghĩ rằng, Uyển Nhã chỉ là một cô gái nhỏ bé, cũng cần có tình thương.

Đôi lúc anh thấy được những đau thương sâu trong ánh mắt cô, thấy được vai cô run run như đang khóc. Nhưng anh lại lờ nó đi, xem cô như không tồn tại trong ánh mắt của mình. Vì lòng tự trọng, anh không thể nào an ủi, càng không thể yêu cô.

Đến giờ này, anh mới biết, cô đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh đã quen nghe tiếng càu nhàu của cô, đã quen nhìn thấy nụ cười trong suốt của cô. Cũng đã quen được cô cung phụng, hầu hạ như một người đặc biệt quan trọng. Chỉ là, thói quen mà thôi

*Lạch cạch* Bên ngoài phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng đồ vật chạm vào nhau

Chẳng lẽ, cô đã trở lại ?

Tâm tình anh đang u ám bỗng phút chốc mừng vui, đến mức anh cũng khó hiểu tại sao lại có tâm trạng như vậy.

Khôi Nguyên bước nhanh ra phía phòng bếp, trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng đáp lại anh, chỉ là thím Hồng, người làm lâu năm nhà anh đang gặp trục trặc với chiếc máy pha cà phê.

"Cậu chủ, xin lỗi đã làm cậu thức giấc" Thím Hồng nhìn sắc mặt rất tệ của Khôi Nguyên thì lập tức cúi đầu chào, vẻ mặt áy náy

"Không sao, có vấn đề gì à?"

"Máy pha cà phê, không hiểu tại sao lại không hoạt động"

"Để tôi xem"

Hành động xem xét, chỉnh sửa máy pha cà phê của Khôi Nguyên khiến thím Hồng giật nảy người. Cậu chủ tính tình vẫn lầm lì ít nói, ánh mắt lúc nào cũng nhàn nhạt, lạnh lùng mà hôm nay lại nói chuyện với bà, chẳng những không trách tội đã làm phiền, còn hảo hảo giúp bà sửa máy móc.

"Hư rồi, thím cứ để đó, lát nữa tôi sẽ cho người mua cái mới"

"Thật sự không sửa được sao?"

"Hình như đã hỏng"

"Vậy thì để lát nữa tôi sẽ đem cho thợ sửa, không nên làm phiền đến công việc của cậu chủ"

"Vật này, hình như rất có cảm tình với thím"

"Thực ra, đây là chiếc máy mà phu nhân " Chợt nhận ra gương mặt Khôi Nguyên có chút biến động, thím Hồng thức thời liền thay đổi " Hoàng tiểu thư đã chọn"

Khôi Nguyên không tức giận, ngược lại có phần cảm thấy khó chịu. Từ Hoàng tiểu thư này, rất khó nghe, khó nghe gấp trăm lần từ Lâm phu nhân.

"Được, tùy thím"

Anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, lập tức cầm cặp da bước ra bên ngoài. Hôm nay, anh muốn xóa bỏ đi ba tháng vừa qua, trở lại là một người cuồng công việc, không muốn quan tâm đến việc gì khác ngoài công việc. Anh sẽ chứng minh được, chẳng qua ba tháng vừa rồi, có quá nhiều sự kiện kinh doanh, nên khiến anh mệt mỏi mà nghĩ đến cô.

Chỉ có điều, anh không hề để ý, từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi

5. Chương 5: Một Vụ Cá Cược

Cửa phòng kinh doanh đột nhiên bị mở mạnh ra, bên ngoài là một đám nhân viên đang hò hét, cổ vũ cho người con trai đứng đầu.

"Cố lên A Hạo, tôi ủng hộ cậu" Tiếng của A Trương, đồng nghiệp chung phòng của cô.

"A Hạo, anh phải là đàn ông không. Có vậy cũng nhát"

Vĩnh Hạo không chịu nổi loại tình xấu hổ này nữa, liền lập tức đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng "Được rồi, mọi người ra chỗ khác đi"

Trong đám người đó, có người phòng kinh doanh, có người phòng nhân sự, thậm chí, có cả tổng giám đốc Dương Thiên Ân cũng đứng sau xem trò hề, vẻ mặt rất thích thú. Uyển Nhã không thương tình phóng thẳng đến anh một cái liếc uy hiếp nhưng anh cũng chỉ nhún vai, ra vẻ "Anh đây không dính dáng", ném cho cô một nụ cười bí ẩn rồi bỏ đi

Lúc này, Vĩnh Hạo cũng đến gần cô, đầu anh ta hơi cúi thấp xuống, đôi môi bạc mấp máy cất tiếng run run

"Uyển Nhã, tôi muốn hỏi là..." Chết tiệt, đáng lẽ phải là cô có rảnh không chứ. Mày ngu thật đó Vĩnh Hạo, từng tuổi này, còn không biết nói chuyện với phụ nữ, thật là uổng công làm đàn ông quá !

"Có chuyện gì sao trưởng phòng?"

"À.. thực ra thì ... anh có chuyện muốn hỏi em"

"Chuyện gì anh cứ nói"

Hai ngón tay Vĩnh Hạo miết vào nhau, ngày càng siết chặt hơn, ra chiều đang rất bối rối, muốn mở lời, ngập ngừng rồi lại thôi. Cuối cùng thu hết can đảm, miệng mới bắt đầu mở ra

"Thực ra thì... em..... em.... đã ăn gì chưa?" Câu hỏi của anh khiến Uyển Nhã bật cười. Nụ cười trong trẻo, xinh đẹp lại thanh tao ấy tạo nên những cơn sóng dao động trong lòng Vĩnh Hạo

"Bây giờ đã ba giờ chiều rồi, đã qua giờ trưa lâu rồi thưa trưởng phòng"

"À... Vậy thì tốt... anh còn chuyện muốn hỏi em"

"Anh cứ nói"

"Em... em...." Vĩnh Hạo nhìn xung quanh căn phòng, đột nhiên bình nước khoáng lại rơi vào tầm mắt của anh "Em... có khát nước không? Để anh đi lấy nước cho em."

"Không phiền anh, tôi không khát" Nụ cười xinh đẹp của cô lại vây lấy tim anh, khiến anh khó khăn mở miệng thành lời. Chết tiệt, anh đúng là vô dụng quá rồi ! Cả lời cũng không dám nói, có phải ngu ngốc lắm không

"Nhưng mà... anh vẫn còn có chuyện muốn nói với em"

"Tôi đang nghe" Uyển Nhã kiên nhẫn nhìn anh

"Thật ra thì.... em.... bánh ngon lắm....em có muốn...."

"Uyển Nhã, thật ra A Hạo muốn hỏi em thứ bảy có thể đi dạo với anh ta hay không" Chị Hoa Hoa không thể chịu đựng nổi sự ngốc nghếch của Vĩnh Hạo, chỉ có thể ra tay giúp cậu em trai ba mươi tuổi đầu nhưng rất ngờ nghệch này. Cũng không quên quay lại A Hạo, ném ra vài chữ khiển trách "A Hạo, chị mày nghi ngờ câu cong hay thẳng đó"

"A.... Đúng là như vậy đó.." Được tiếp viện, dĩ nhiên tự tin trong lòng chiến sĩ cũng từ một sao, tăng vượt bậc thành năm sao "Uyển Nhã, em liệu có thể bỏ chút thời gian đi dạo với anh thứ bảy được không?"

Uyển Nhã toan mở miệng tính từ chối, nhưng rồi lời nói của Lạc Hân lại lượn lờ trong tâm trí cô "Cậu cũng nên đi kết giao đi, dù sao cũng hai mươi tám tuổi rồi, không còn trẻ đâu. Vứt tên bạc tình bạc nghĩa sang một bên, đi tìm người khác tốt hơn là sống trong kiếp liệt nữ."

"Được." Cô mỉm cười đáp

Câu trả lời khiến cho lông mày đang níu lại vì căng thẳng của Vĩnh Hạo, lập tức giãn ra. Trong lòng anh dâng lên một cỗ vui sướng, mừng rỡ không thể nói hết bằng lời. Đột nhiên, anh ôm lấy Hoa Hoa bà bà, nâng bà bà lên, xoay vài vòng "Chị, cô ấy nói đồng ý rồi đó, là đồng ý rồi đó"

"Được được" Hoa Hoa cũng thật hết cách với thằng ngố này "Chị mày không điếc. Mới vừa mời người ta đi chơi, bây giờ lại ôm người khác. Chị mày biết là chị mày quyến rũ, nhưng tấm thân và trái tim chỉ dành cho chồng thôi, buông ra"

Vĩnh Hạo nghe lời nói của Hoa Hoa thì sực tỉnh lại trong cơn vui mừng, liền chạy đến bên Uyển Nhã, giọng nói xúc động "Cảm ơn, sáng thứ bảy cho phép anh qua đón em được chứ"

"À... không cần đâu, chúng ta cứ gặp ở công viên Phúc Lâm là được" Uyển Nhã từ chối khéo léo sự nhiệt tình của anh

"Được được. Không phiền em làm việc nữa" Vĩnh Hạo quay người lại, đưa tay hai ngón, ra dấu hiệu chiến thắng cho những kẻ ban nãy xem kịch hay đứng ở cửa nãy giờ.

Chị Hoa Hoa không chịu nổi độ ngốc đó, đành lắc đầu, ghé vào tai cô "Cậu ta như một đứa ngốc". Nhưng rồi thái độ ấy lại bị lấn át bởi sự ngạc nhiên cực độ khi nghe được câu trả lời của Uyển Nhã, khiến chị không thể tin vào tai mình. Có phải cô ấy vừa nói "Cũng đáng yêu đấy chứ" ?

Uyển Nhã rời đi, đến trước máy bán nước, chọn lấy ình lon cà phê đắng. Từ ngày rời xanh Khôi Nguyên đến nay, tất cả những thứ ở cô đều có sự thay đổi nhất định, kể cả khẩu vị. Nhưng sự thay đổi này không khiến cô cảm thấy buồn bã, chán nản, thậm chí nó còn tiếp cho cô một nghị lực nhất định, bảo cô sẽ vượt qua thứ tình cảm dây dưa ấy.

Biết đâu qua thứ bảy này, là một câu truyện khác mở ra dành cho cô ?

* * *

Một tuần làm việc cũng uể oải trôi qua. Cuối tuần, mọi người phòng kinh doanh thường tập trung tụ họp làm một đám, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dĩ nhiên, chủ đề bàn tán sôi nổi của lần này chính là cuộc hẹn hò của chàng ngố trưởng phòng Vĩnh Hạo và cô nhân viên xinh đẹp vừa vào Uyển Nhã.

"Tôi cược bọn họ sẽ thành đôi" A Trương tự tin lên tiếng, tay rút ra tờ giấy xanh 100USD "Sao, một phần tư lương của tôi tháng này, ai dám cược"

"A Hạo ngốc nghếch như vậy, không thể nào được đâu" Một nữ đồng nghiệp khác lên tiếng

"Vậy thì cô cứ đặt cược đi" A Trương vẫn giữ phong thái tin tưởng như cũ, trong giọng nói còn có phần thách thức.

"Tôi ra làm cái, cược bọn họ thành" Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói khiến mọi người đồng thời quay đầu lại, hoảng hốt. Đó chẳng phải là tổng giám đốc sao ? Trong mắt bọn họ, người đàn ông Dương tổng giám đốc ngồi ở vị trí trên cùng, lạnh lùng, kiên quyết cũng tàn nhẫn trong công việc. Dù công ty thưởng cho bọn họ không ít phúc lợi, nhưng cũng không ai dám đến gặp tổng giám đốc, trừ khi nào có việc thật sự rất cần, bằng không bọn họ chưa muốn kết thúc mạng sớm như thế. Dần dà, truyền thuyết vị tổng giám đốc cao ngạo, thâm trầm lan truyền khắp công ty. Mà nay, Dương Thiên Ân lại đến phòng bọn họ, không có một sự thông báo nào, lại muốn cược với bọn họ, đúng là dọa người chết khiếp.

Toàn bộ người trong phòng kinh doanh tản ra, đứng cúi đầu chào "Tổng giám đốc, xin chào"

Đáp lại với bộ dáng trịnh trọng của nhân viên, anh chỉ xuất ra một nụ cười mê hồn, thản nhiên ngồi xuống ghế gỗ bàn tròn "Chẳng phải mọi người đang đặt cược sao. Tôi muốn làm nhà cái. Nếu như bọn họ thành đôi, các người phải trả 100USD cho tôi. Còn ngược lại, nếu không thành, tôi sẽ trả mỗi người 100USD, tiền phúc lợi 2 tháng sau đó tăng 10%, cùng phiếu cơm dài hạn một tháng tại Đình Viện"

Từng cặp mắt há hốc nhìn về phía Dương tổng giám đốc, không nói nên lời. Nếu xét ra, cược lần này xét về phía bọn họ không lớn, nhưng nếu thắng sẽ rất có lợi nha. Không kể phúc lợi công ty, mà Đình Viện là một nhà hàng cao cấp, dù có tiền e cũng không có cửa vào chốn đó. Mà bọn họ nếu thắng có thể nghiễm nhiên làm bá chủ trong một tháng, món ngon vật lạ trên đời đều có thể thưởng thức. Vụ cá cược này, quả không tồi.

Bảy con mắt của người phòng kinh doanh nhìn nhau, cùng lóe lên một tia ý niệm hệt nhau, đồng thanh nói "Được, tổng giám đốc, xin thất lễ"

"Không hối hận?" Mày Thiên Ân nhướng mang đầy hàm ý thách thức

"Không hối hận. "

"Được. Quyết như thế"

Dương tổng giám đốc trước khi rời phòng còn ném cho bọn họ một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, giống như anh đã nhắm chắc phần thắng trong tay. Ai dà ~ Anh không sợ mình thua tiền, chỉ mong là em gái nhỏ của mình sẽ từ bỏ những chuyện không vui trong quá khứ mà tiến lên phía trước. Em gái nhỏ, cố lên !

Nhân viên phòng kinh doanh được một phen sóng gió. Lần này đích thân tổng giám đốc tham gia, lại là nhà cái cho vụ cược, quả là một chuyện lớn khiến bọn họ phấn chấn tinh thần. Bọn họ cũng rất hoài nghi, bởi người như Dương tổng kinh doanh rất nhiều, dĩ nhiên biết cân nhắc nặng nhẹ mà đầu tư. Nhưng thấy A Hạo ngốc nghếch như thế kia, liền dấy lên trong họ một niềm tin rất lớn.

Tổng giám đốc, chuyến này phải làm ngài tổn thất hầu bao rồi

6. Chương 6: Hẹn Hò

"Nè, cậu tính là bà cô à" Lạc Hân nhìn hình ảnh của Uyển Nhã trong gương, tâm trạng bất mãn được viết rõ lên trên mặt "Nhìn kiểu này, đúng là rất nhức mắt".

Không để cho Uyển Nhã có cơ hội phản bác, Lạc Hân liền lấy tay vơ lên tóc cô, khiến mái tóc búi bị xõa ra, từng lọn tóc đen xoăn nhẹ trôi bồng bềnh trên đôi vai gầy trắng noãn

"Như vậy coi mới được chứ"

"Nè... cậu làm gì đầu tóc mình thế" Đôi mày mỏng của cô khẽ nhăn lại

"Tránh cho cậu biến thành bà cô, còn không biết cảm tạ mình sao"

"Bà cô cái gì chứ"

"Thì gương mặt cậu đó. Chưa từng thấy, đi hẹn hò mà mặt mày trịnh trọng, không có chút gì gọi là hồi hộp. Thật là, cậu có quyết định kỹ chưa vậy?"

"Quyết định rồi" Uyển Nhã chắc chắn trả lời, dù sao thì cô cũng muốn như lời bạn tốt nói, cho bản thân một cơ hội để làm lại từ đầu.

"Vậy thì, chúc cậu một ngày vui vẻ" Lạc Hân cười cười nhìn cô, thần thần bí bí chêm thêm một câu khiến người ta đỏ mặt "Sáng mai nếu cậu có đi hai hàng, mình cũng sẽ không để ý đâu"

Vừa chấm dứt lời nói, chiếc điều khiển tivi cũng từ tay Uyển Nhã mà bay về phía Lạc Hân, khiến cô hoàn toàn bất ngờ, không kịp né tránh. Điều khiển như có mắt thần, nhắm ngay về phía trán cô mà phát ra âm thanh "Bốp"

Xoa xoa cái trán sưng đỏ của mình, miệng bất mãn trách người ra tay "Ai da... bổn cô nương chỉ có hảo tâm muốn chúc cậu, vậy mà cậu nỡ nào"

"Ghê tởm"

"Được được, bổn cô nương đi để cậu gặp mặt ý trung nhân"

Uyển Nhã nhìn trở lại bản thân mình trong gương, khẽ thở dài. Dù sao thì cô cũng nhận lời với người ta, nếu nuốt lời sẽ làm người ta buồn phiền. Nhưng tại sao cô lại không có chút muốn đi, thậm chí là muốn chạy trốn. Mà rốt cuộc là tại sao cô lại phải làm vậy ? Chẳng phải cô đã từng bảo cho bản thân cơ hội sao.

Ngốc nghếc, Uyển Nhã mắng thầm chính mình. Cô hít một hơi sâu, lấy dũng khí để bắt đầu một ngày hẹn hò, cũng như để mở chính cánh cửa của lòng mình.

* * *

Trông thấy bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái đã khiến tâm tình của Vĩnh Hạo rạo rực không yên. Ai da~ Cô thực sự đến. Hôm nay bọn họ thực sự hẹn hò. Ý nghĩ như vậy thật là đẹp nha ~

"Xin lỗi, anh chờ tôi có lâu không?"

"Không, anh cũng vừa đến. Em có muốn đi ăn gì không?"

"Tôi không đói"

"Vậy à" Gương mặt A Hạo ngốc thoáng qua vẻ bối rối. Gì chứ, tạp chí bảo là bắt đầu hẹn hò phải là một bữa ăn vui vẻ mà bây giờ cô gái này lại từ chối. Xem ra, phải tiến đến bước hai thôi "Nếu vậy thì đi xem phim, dạo này có rất nhiều phim hay"

"... Tôi cũng không muốn đi xem phim..."

Trời, người ta nói phụ nữ khó chiều, đúng là không khoa trương. Bằng chứng là cô gái trước mặt anh đây này. Bước hai cũng không xong, vậy thì bước ba.

"Hay là mình đi dạo phố xem sao"

"Không thú vị" Uyển Nhã biểu môi nhìn anh. Nhìn bộ dạng của anh thật rất giống như túng quẫn càng khiến cô cảm thấy thân thiện, rất tự nhiên. Nếu như cứ từ từ thế này, đầu tiên xem anh là bạn bè, sau này chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Chắc chắn là vậy đi

"A..."

Không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy nhìn thấy bộ dạng anh lúng túng nữa, cô đành nói ra một câu giải vây cho tình thế dở khóc dở cười của hai người bọn họ "Hay là đi công viên giải trí đi, nghe nói rất vui"

"Được được" Mỹ nhân đã lên tiếng yêu cầu, vương quân còn không thể cãi lời, huống chi anh chỉ là dân thường thầm mến mộ đây "Chúng ta lập tức đi công viên giải trí"

Vĩnh Hạo mở cửa xe, ý mời cô vào trong. Nhưng Uyển Nhã vẫn đứng đó, không chịu bước vào khiến anh rất khó hiểu không nhịn được buộc miệng "Cô nương khó chiều à, còn mong muốn gì nữa đây"

"Chúng ta, đi xe buýt đi" Uyển Nhã chỉ chỉ tay vào trạm đợi xe gần đó.

"Được, chúng ta đi xe buýt" Vĩnh Hạo không cãi lại, lập tức ngoan ngoãn nghe lời cô, tìm một chỗ đỗ xe tốt, cùng cô lên chiếc xe buýt màu xanh.

Bọn họ chọn một chỗ ngồi hàng năm, giữa chiếc xe. Uyển Nhã nhìn ra bên ngoài đường, trong mắt dâng lên tia mới lạ, bỡ ngỡ, cùng một chút thích thú

"Thành phố này, thật sự rất đông vui"

"Em chưa bao giờ đi xe buýt sao?"

"Chưa từng" Uyên Nhã lắc đầu ngao ngán "Từ đó tới giờ suốt ngày chỉ sống trong dinh thự, ra vào có người đưa rước, người nhà chưa từng một lần cho tôi ra ngoài" Chỉ là, chồng cũ của cô, được thay thế bằng từ người nhà mà thôi.

Vĩnh Hạo chỉ lặng lặng ngồi cạnh bên nghe cô kể chuyện, không như những người khác bàn tán, khuyên nhủ hay tức giận giúp cô. Nhưng anh thế này, thật khiến cô thoải mái. Anh giống như một cái máy ghi âm, chỉ có chức năng ghi, không hề có chức năng phát, khiến cô cảm thấy mình được lắng nghe và thấu hiểu

Dọc bên đường, từng hàng quán buổi sáng được dọn ra thật bắt mắt, ông chủ bà chủ cửa tiệm bên nhau cùng rao bán, cảnh một gia đình trung lưu đưa con đi học, người mẹ còn quyến luyến sửa sang lại đồng phục cho đứa con gái. Thật là những cảnh tượng thật đẹp mắt, khiến người ta phải ghen tị. Phải chi, cô cũng là một nhân vật trong đó thì tốt biết bao, cô có thể cũng Khôi Nguyên dựng một ngôi nhà nhỏ thì hay biết mấy

Uyển Nhã tự cười giễu cợt chính bản thân mình. Ước mơ đó đã cách xa cô quá xa rồi, sao cô lại cứ u mê nghĩ về nó. Giấc mộng này, tốt nhất là nên chấm dứt đi.

Xe buýt dừng lại ở bến đỗ gần một công viên giải trí. Uyển Nhã cùng Vĩnh Hạo xuống xe, hòa vào dòng người nô nức vui đùa, tiến vào bên trong.

"A..." Như một đứa bé lần đầu tiên được nhận món quà sinh nhật, một chút phấn chấn ngây ngô trong cô đột nhiên trỗi dậy "Em muốn chơi trò thuyền rồng*"

"Được được"

Một chút ý đồ đen tối chợt lóe lên trên gương mặt anh. Kiểu người thục nữ như cô, chắc chắn rất sợ độ cao, cũng sợ tốc độ, thường sẽ ôm chầm lấy người kế bên như những bộ phim tình cảm sướt mướt. Được, anh cũng muốn nhân cơ hội này, tranh thủ một chút để được làm người hùng.

Tuy nhiên, ý đồ của Vĩnh Hạo lại nhanh chóng bị dập tắt trong phút chốc. Người phụ nữ này, chẳng những không sợ, mà còn rất phấn khởi, hào hứng la hét lên như một đứa con nít trong khi anh bên cạnh muốn nôn mật xanh mật vàng. Chưa hết, cô còn "tân tình" dẫn anh đi đến những trò cảm giác mạnh như cá chép, tàu lượn, lại còn boomerang* khiến mặt anh mấy lần chạy đến nhà vệ sinh công cộng

"Anh, có sao không?" Thấy Vĩnh Hạo bước ra từ cửa nhà vệ sinh, Uyển Nhã đứng dậy rời băng ghế đi về phía anh, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên chút lo lắng

"Không, anh không sao?"

"Tôi có mua một chút thức ăn nhanh cho anh"

Lòng sĩ diện của đàn ông, dĩ nhiên trên miệng luôn bảo không sao, nhưng mặt đã xanh hơn tàu lá chuối. Vừa nhìn thấy thức ăn trên tay của Uyển Nhã đã khiến anh không chịu nổi, lập tức quay đầu chạy vào nhà vệ sinh. Hành động của Vĩnh Hạo khiến Uyển Nhã dâng lên niềm lo lắng. Ôi trời... đàn ông, cứ nhất thiết là phải bảo vệ hình ảnh như vậy sao ?

Sức khỏe cũng đã khá hơn một tí, bọn họ không chơi trò chơi nữa mà dừng lại nghỉ chân bên một bờ sông nhỏ. Nắng hoàng hôn lấp lánh, khẽ phản chiếu lên hai bóng ngồi gần nhau, nhưng lại có khoảng cách trải dài trên bờ cỏ non mềm

"Anh thực sự không sao chứ?"

"Không sao, tôi không sao" Vĩnh Hạo cười, cố gắng vớt vát lại chút hình ảnh đã mất của mình trong cả ngày nay.

Cả hai người tiếp tục rơi vào trầm mặc. Bọn họ im lặng ngước nhìn ánh mặt dần buông sau con sông. Màu của nắng, hòa với màu của bóng tối vừa buông tạo thành màu tím loang nhẹ, trông mê lòng người.

"Hôm nay, tôi rất vui. Cảm ơn anh" Khóe môi của cô nở một nụ cười trong suốt nhìn về anh. Đúng vậy, hôm nay cô phát hiện ra, tâm tình của cô thực sự khá lên rất nhiều. Phát hiện này khiến cô mừng vui không ít. Có ý vọng, cô sẽ thoát ra được hoài niệm của quá khứ

Nhận được câu nói bất ngờ khiến tâm trí Vĩnh Hạo cảm thấy rối bời, anh đưa tay lên gãi gãi sau ót "Không... hôm nay anh phải cảm ơn em mới đúng"

"Anh có thể, chờ tôi được không?"

"Chờ ?" Nét khó hiểu xuất hiện trên gương mặt anh tuấn như điêu khắc của anh

"Đến khi nào tôi sẵn sàng"

Thật khó hiểu nha. Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này. Nói gì mà không đầu không đuôi, anh cũng không phải là nhà tâm lý hay có khả năng đọc suy nghĩ nha. Nhưng nói gì đi nữa, cũng không thể khiến cho cô gái trong lòng mình thất vọng. Dù sao thì với anh cô vẫn là trời. Ai bảo anh tự dưng đi đơn phương người ta sâu sắc làm gì

"Được"

"Anh hứa với tôi?"

"Dĩ nhiên được"

Uyển Nhã đưa ngón tay ra, móc lấy ngón út của anh. Một lời hứa hẹn trông giống như trẻ con nhưng lại khiến lòng cô cảm thấy chút bình yên nhẹ nhàng.

Cô bây giờ, chắc chắn vẫn chưa thể yêu ai. Nhưng một ngày nào đó, tin chắc rằng, người đàn ông trước mặt của mình sẽ lôi cô ra khỏi cái bóng của ngày xưa, giúp cô tìm lại bản thân mình. Chắc chắn rằng một ngày nào đó, cô sẽ yêu anh như cái cách cô từng yêu. Chỉ có điều ngày nào đó không phải hôm nay.

Vĩnh Hạo, xin thứ lỗi, tôi không thể nào lập tức tiếp nhận anh, nhưng xin anh hãy chờ tôi. Chỉ cần anh có kiên nhẫn, tôi nhất định sẽ vực dậy.

7. Chương 7: Cảm Giác Bị Lãng Quên

"Đói quá" Uyển Nhã đột nhiên ôm lấy cái bụng rỗng của mình, nhăn mặt nhó mày như một đứa trẻ xấu đói mà rên lên

"Em muốn ăn gì, tài xế này sẵn sàng tuân lệnh"

(Hạ Hạ: Tôi cũng đói này, sao không ai dẫn tôi đi ăn. Hạo ca ca à | Vĩnh Hạo : *liếc* tránh ra, đói mặc xác mi | Hạ Hạ : có cần vô tình thế không, đúng là trọng sắc hết thuốc chữa | Vĩnh Hạo * mắt rực lửa* Nói vậy, tức là cô không có sắc cho ta mê | Hạ Hạ *trừng mắt*)

"Đột nhiên nghĩ ra, rất thích bánh bột lọc* ở phố 14"

Nghĩ thế nào cũng không ra, một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, ăn bao nhiêu thứ ngon cao sang, nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến bánh bột lọc ngày bé cô trốn nhà với bạn tình cờ ăn được. Sau khi vú nuôi biết chuyện cô ăn bậy bạ ở ngoài, liền quở trách cô không ngừng nhưng vì thương cô cũng chẳng dám báo với ông bà chủ, sợ sẽ bị họ đánh. Ngay cả Khôi Nguyên ngày trước cũng cho rằng đó là thứ món ăn tầm thường.

Cứ cho là thần kinh cô có vấn đề đi, nhưng dù sao, thà ăn món mình thích, dù nó không cao sang nhưng trong lòng thấy thoải mái, còn hơn phải cố nhét thứ mình không thích vào miệng, sẽ rất khó nuốt trôi.

"Được, anh đưa em đi"

Bọn họ không ngồi xe buýt nữa, thay vào đó là Vĩnh Hạo chở cô đi.

"Em hình như không giống những vị tiểu thư khác"

"Không giống ở chỗ nào"

"Thì không lòe loẹt, chảnh chọe. Nói chung mấy cô ấy... khiến người ta rất sởn da gà" Vĩnh Hạo rùng mình nhớ lại những lúc đi ký hợp đồng với đối tác, mấy cô con gái của những ông chủ công ty khác, vì bị tổng giám đốc từ chối, lại chạy sang ve vãn anh, đúng là rất đáng sợ

Uyển Nhã thấy hành động của anh như thế, chợt thoáng mỉm cười.

Nhận ra ngườ kế bên đang cười mình khiến Vĩnh Hạo trở nên bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đẹp trai như cũ. "Uyên Nhã tiểu thư, tại hạ đưa cô nương đi ăn"

Lời nói của anh khiến cô bật cười thực sự. Cũng lâu lắm rồi, mới được cười vui vẻ như thế này. Trên đường đi, bọn họ người góp một lời, tạo thành câu chuyện vui vẻ, khiến dọc đường khung cảnh cũng trở nên tươi vui, xinh đẹp hơn

* * *

"Khách quan, mời ngồi. Hai người muốn dùng gì" Bà chủ hàng thân thiện chào đón bọn họ.

"Cho tôi một phần bánh bột lọc" Uyển Nhã dịu dàng lên tiếng

"Tôi cũng giống cô ấy"

"Được được. Hai người chờ một chút, tôi sẽ bưng ra ngay"

"Nè, anh có cần bắt chước tôi như vậy không?" Gương mặt xinh đẹp đột nhiên khẽ nhăn lại, dáng vẻ vừa trách cứ, lại như vừa trêu chọc

Vĩnh Hạo cười cười nhìn cô "Dĩ nhiên, cái gì em thích, anh chắc chắn phải tập thích"

(Hạ Hạ :ban nãy lại type Vĩnh Hạo thành Vĩnh Hằng || Vĩnh Hạo :*lườm* tôi có thù oán với cô phải không)

"Nhiều khi tập quá, sẽ thành ra miễn cưỡng chính bản thân mình" Cũng giống như cô, miễn cưỡng tập theo sở thích của Khôi Nguyên, rốt cuộc cũng chính là tự đánh mất bản thân.

"Bởi vì rất vui vẻ, nên anh cam tâm làm"

"Ngốc thật" Uyển Nhã khẽ thở dài. Anh đúng là ngốc thật, cũng giống như chính cô ngày trước.

Bà chủ mang ra hai dĩa bột lọc thơm nhức, còn không quên cười chúc hai người ngon miệng rồi lẳng lặng bước sang bàn khác.

"Anh mà ngốc gì. Anh là siêu cấp đẹp trai thông minh hiếm có đó"

"Ghê tởm"

"Haha~ Mà nè, xét ra tuổi tác, em cũng nhỏ hơn anh, suốt ngày cứ xưng tôi mãi, muốn thành bà cô sao"

Ai da... lời này, thật giống bạn tốt của cô Lạc Hân cùng người chị chung phòng công tác Hoa Hoa nha. Chẳng lẽ, ai nhìn vào cũng thấy chữ "Bà cô" viết lên trán cô hay sao. Không phải nha, cô vẫn chưa có già đâu

"Nhìn tôi, rất giống bà cô sao?" Ánh mắt trong suốt chợt hiện lên vài tia lo lắng. Phụ nữ ai cũng muốn kéo giữ tuổi xuân, dĩ nhiên cô không ngoại lệ nha.

"Nếu như chịu đổi xưng hô, anh sẽ giúp em tẩy đi chữ Bà Cô Già nha"

Uyển Nhã lập tức nhận ra ý cười trong đôi mắt anh, cô ghim lấy một miếng bánh, bỏ ngay vào trong cái miệng chết tiệt đang thêm từ già để chòng ghẹo cô

"Nóng nóng... " Vĩnh Hạo mở lớn miệng, lấy hai tay không ngừng quạt quạt miệng mình

"Nóng chết anh" Vừa dứt lời, hai ba miếng bánh nữa tiếp tục tấn công cái miệng xinh đẹp kia.

Đôi mày kiếm của anh đột nhiên nhăn lại, ra sức thổi phù phù để giảm đi cái nóng trong miệng

"HaHa~ ai bảo dám chọc em"

Nhìn thấy nụ cười của cô rất ngây thơ, trong sáng khiến tâm anh có một hồi chấn động, động tác cũng dừng hẳn. Đôi mắt anh ngây ngốc nhìn cô, giống như cô là một báu vật trên đời mà anh không bao giờ bắt được lần thứ hai. Hôm nay đi cả ngày với cô, anh mới biết được cô gái đồng nghiệp trong công ty, không phải lúc nào cũng chăm chăm vào công việc, lạnh nhạt như mọi người thường bảo. Hình ảnh của cô hôm nay rất khác. Cô năng động chơi trò chơi, lại còn vui ra mặt khi được ăn món yêu thích. Hình ảnh này, rất đáng để lưu vào trí nhớ.

Nhận thấy sự biến đổi khác thường từ gương mặt anh, Uyển Nhã thôi cười, nhìn vào gương mặt của Vĩnh Hạo, có chút sự lo lắng

"Nè, anh sao vậy, có sao không"

"Không, không sao cả"

"Vậy mà làm em hết hồn, cứ tưởng..."

Vĩnh Hạo đứng người nhìn cô một lúc, rồi chợt nhận ra điều gì đó quan trọng, vui mừng reo lên "Nè nè, ngoan lắm, cuối cùng cũng xóa bỏ chữ bà cô già rồi"

"Em mới là không có" Uyển Nhã che tay lên miệng, dường như cô vừa nhận ra mình nói sai chữ gì đó nhưng không kịp thu lại.

"Có có. Rõ ràng là có."

"Ăn đi. Nói nhiều bộ no bụng sao" Đôi mắt trong sáng khẽ lườm anh, tay cô cấu lên vai anh một cái rõ đau.

"Được được. Ăn ăn. Có lời này của em ăn rất ngon"

Đôi trai gái vừa ăn vừa cười nói. Người con trai thì mang nét anh tuấn, thư sinh. Người con gái thì dịu dàng thùy mị. Quả là một cặp đôi trời sinh, khiến người ta phải thầm ngưỡng mộ.

Hình ảnh đó nhanh chóng lọt tới mắt của người đàn ông đứng sau cách hai dãy hàng quán. Hai tay anh bóp chặt lại với nhau, khiến những đường gân xanh nổi lên trên đôi tay thô ráp.

Đôi mắt Khôi Nguyên nhìn chằm chằm vào nhìn ảnh vợ cũ đang ngồi cười cười nói nói cùng người đàn ông. Chẳng qua hôm nay đột nhiên anh nhớ lại mùi vị của món bánh bột lọc mà Uyển Nhã thường ăn nên muốn đến đây mua, khéo sao lại gặp một màn hết sức thú vị. Qua ba tháng, gương mặt cô cũng trở nên hồng hào, thân người cũng không còn gầy gò, ốm yếu như ngày trước nữa. Xem ra thời gian qua, cô sống rất tốt, thật rất tốt nên mới đi kết giao với đàn ông.

Điều này lại khiến tâm tình của anh khó chịu, rất bức bối muốn đập vỡ cái gì đó. Anh muốn chạy vào đó, kéo tay cô đi, rời khỏi người đàn ông kia, muốn cô trở lại là Uyển Nhã, vợ anh, người luôn luôn bên anh.

Chỉ là bây giờ, anh lấy tư cách gì để mà đến bên cô, để mà giành giựt cô bây giờ. Cô đã cho anh mười năm, không biết quý trọng. Anh gây cho cô quá nhiều đau khổ, vậy thì lấy tư cách gì để một lần nữa muốn cô yêu anh

Chỉ là, cảm giác bị lãng quên, khó chịu hơn anh nghĩ. Cảm giác nhìn Uyển Nhã đi kế bên một người khác thật sự ảnh hưởng sâu sắc đến tâm tư của anh.

Nếu như, anh ba tháng trước nhận ra mình yêu cô, thì sẽ không để cô đi như thế này.

Có phải ông trời đang rất vui với trò đùa này không. Khi cô bên cạnh, anh thờ ơ không ngó, thậm chí còn có ý niệm hận cô. Khi cô đi, anh lại nhận ra bản thân yêu cô sâu sắc.

Người khi mất vật mới biết vật quý trọng - Cái gì khi mất đi người ta mới hoảng hốt nhận ra giá trị của nó.

Khôi Nguyên quay lưng lại, bước đi.

* * *

"Hôm qua hẹn hò vui không?"

"Cậu với A Hạo thật sự là một cặp chứ?"

"Kết quả sao rồi?"

Vừa mới bước vào văn phòng, đồng nghiệp liền bổ nhào đến cô như con sói vồ tiểu thỏ hỏi dồn dập khiến cô bối rối, không biết nên trả lời cái nào. Đột nhiên một thân hình cao lớn như hộ pháp đứng sau lưng, giúp cô phá vỡ vòng vây

"Được rồi, mọi người về làm việc đi"

Uyển Nhã ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn mình hơn một cái đầu. Nở nụ cười nhẹ nhàng với anh "Trưởng phòng, cảm ơn"

"Anh có mua một phần bánh bột lọc cho em, gửi cho chị bếp rồi đó" Vĩnh Hạo cúi đầu nói nho nhỏ với Uyển Nhã, rồi lại quay lên nói lớn với mọi người xung quanh "Mọi người tập trung vào việc nào"

Nụ cười trên môi Uyển Nhã cũng Vĩnh Hảo làm mọi người trong phòng kinh doanh ngao ngán. Không ngao ngán buồn rầu sao được, chẳng phải bọn họ sẽ phải móc 100USD ra sao. Thật không cam tâm mà !

8. Chương 8: Phải, Anh Có Là Gì Của Cô

"Uyển Nhã, ngày mai đi ký kết hợp đồng với anh" Người ngồi trên cương vị tổng giám đốc lúc nào cũng tùy hứng, hôm nay lại phán ra một câu khiến cô không kịp trở tay.

"Tại sao lại là em?"

"Bởi vì anh muốn em gặp một người"

"Được." Cô không hề nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý

Nhưng ai lại ngờ được, chính vì cái bản tính tin tưởng người quen đã đẩy cô vào đường cùng. Chính là tên khốn Dương Thiên Ân kia, ngoài mặt kêu cô đi ký hợp đồng, thật chất hắn kéo cô đi để cô diễn kịch vui. Mà bạn diễn của cô, đương nhiên không ai khác, chính là Lâm Khôi Nguyên, nguyên chức chồng cũ.

"Lâm tổng, lâu rồi không gặp" Tên khốn mặt dày vẫn cứ cười nói thản nhiên, xem như không có chuyện gì xảy ra "Hoàng đồng sự, cô đến đây chào một chút cho lễ nghĩa"

Uyển Nhẫn nghiến răng, hận không thể đem tên khốn kia băm thay trăm mảnh. Ai nói anh em tốt thì nhất định phải trung thành với nhau. Tên Dương Ân Thiên chính là một minh chứng, dù có là bạn tốt, cũng có thể thản nhiên bán đứng cô.

"Uyển Nhã, xin chào" Khóe miệng Khôi Nguyên nở một nụ cười, đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt

"Lâm tiên sinh, xin chào" Một tiếng tiên sinh hung hăng đánh vào lòng anh. Xa nhau cũng đã một năm, cô ấy xưng hô như thế, cũng không có gì sai trái - Khôi Nguyên tự an ủi chính mình.

Tất cả mọi người ngồi lại, việc bàn hợp tác cũng đã đâu vào đấy. Hai đại diện cao nhất của hai công ty tự tay kí vào hợp đồng, lại còn trịnh trọng lăn dấu tay màu đỏ vào mỗi trang giấy cũng cho thấy tính quan trọng của đợt hợp tác này.

Cuối cùng, để thay màn kết thúc, cả hai bên cùng bắt tay và cúi đầu chào nhau. Một loạt tràn vỗ tay vang lên từ những người ngồi bên dưới. Gương mặt ai cũng nhẹ nhõm, thoát khỏi trạng thái căng thẳng ban nãy.

Uyển Nhã cũng thu xếp tài liệu, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi hội trường. Nhưng một bàn tay nắm cổ tay cô lại, rồi lại chợt buông ra khi người đó nhìn thấy ánh mắt của cô.

"Có thể, mời em một bữa được chứ?"

"Em nghĩ là ... không tiện" Uyển Nhã khéo léo từ chối. Dù sao đối mặt với anh bây giờ là quá sớm, cô lại không có lòng tin.

"Sao lại không nên" Dương Ân Thiên lờ đi ánh mắt hình viên đạn của Uyển Nhã, tiến lên phía bọn họ, cười như không cười "Dù sao cũng là bạn bè với nhau. Hơn nữa bữa ăn còn xúc tiến quan hệ thương trường"

Có người nói đỡ như thế, dĩ nhiên không thể mặt dày từ chối khiến cả ba cùng ngượng, Uyển Nhã chỉ biết ngoan ngoãn chấp nhận nghe theo lời của tên thối anh em kia.

* * *

Khôi Nguyên trầm mặc nhìn gương mặt của Uyển Nhã đang dán chặt vào khung cửa bằng kính. Gương mặt ấy có nét trong sáng, thánh thiện, đôi mắt sáng, dịu nhẹ như dòng nước ngày xuân, giống như dù có phong ba, dù bao nhiêu vết bụi cuộc đời có cố vây lấy thì cũng không thể nhiễm bẩn được cô.

Ánh mắt của anh mang theo sự dịu dàng, cưng chìu khiến Uyển Nhã phút chốc giật mình. Lý trí giúp cô nhận thức được có điều gì đó không đúng ở đây. Cô rõ ràng không còn là vợ anh, anh cũng chẳng phải là chồng cô, vậy thì tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Còn nữa, cô đã quyết tâm bỏ anh ra khỏi cuộc sống, thế nhưng lại không chịu nổi sự dịu dàng trong phút chốc, có phải mọi sự cố gắng của cô trong một năm qua đều như công dã tràng rồi không. Vô dụng, đúng là vô dụng thật

"Em ăn gì không ? Ở đây có món bánh bột lọc* rất ngon, để anh gọi cho em"

"Em không muốn ăn" Ăn cái gì mà ăn, từ lúc biết cô thích món bánh này, ngày nào Vĩnh Hạo cũng mang đến cho cô, khiến cô nhìn thấy đã ngấy đến tận cổ, đào đâu ra tâm tình để cô ăn nữa. Nghĩ đến anh khiến khóe miệng Uyển Nhã khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp đến mê hồn

Câu nói của cô khiến Khôi Nguyên một hồi chấn động. Cô thay đổi, thật sự đã thay đổi rồi. Không chỉ cả sở thích, ngay cả từng biểu cảm trên gương mặt của cô cũng khác. Ngày trước, trong nụ cười của cô, dù có đẹp nhưng vẫn mang nét đau thương bị kiềm nén, nhưng hôm nay, lại có thể thản nhiên, thậm chí có chút hạnh phúc.

Môi Uyển Nhã một lần nữa lại hé mở nụ cười xinh đẹp "Em nghĩ, mình muốn Tteokbokki"

"Được. Cho một Tteokbokki với một pasta chocolate"

"Anh ăn ngọt được sao. Món đó là tráng miệng mà?"

"Chẳng phải em cũng không ăn cay được?"

"Đột nhiên nhận ra, rất thích mùi vị của nó" Cũng đột nhiên nhớ ra, Vĩnh Hạo rất thích ăn cay. Đi với anh lâu ngày, hết hàng quán này tới hàng quán khác, xem ra cũng có chút ảnh hưởng rồi.

"Em thay đổi nhiều rồi" Lời nói của Khôi Nguyên khiến cô ngẩn người ra. Cô thay đổi, sao cô lại không hề nhận ra vậy "Trước đây rất xinh đẹp, nhưng bây giờ, lại có phần độc lập" Cái phần độc lập ấy, lại khiến khoảng cách của anh và cô ngày càng xa.

"Anh cũng vậy mà"

"Anh không có. Chỉ là, một hương vị cũ trong quá khứ, bây giờ mới cảm thấy quý giá"

Lời nói của anh xoáy vào trong tâm trí cô. Nói như vậy, chẳng khác nào bảo với cô rằng....

"Năm qua, em sống tốt không ?" Khôi Nguyên thay đổi đề tài, tránh không khí căng thẳng khó xử giữa hai người.

"Rất vui. Lạc Hân giới thiệu cho em công việc khá tốt, mọi người trong công ty lại đối xử rất tốt với em, còn tận tình chiếu cố"

Anh nhìn thấy cô vui vẻ, đột nhiên một cỗ chua xót dâng lên trong lòng ngực. Rời xa anh, cô thật sự tốt như thế sao ? Vậy thì anh lấy lý do gì để đưa cô về lại bên anh. "Ngay cả cậu trưởng phòng sao?"

"Ý anh nói Vĩnh Hạo?" Ánh mắt trong suốt ngạc nhiên nhìn về phía anh "Làm sao anh biết anh ấy?"

"Anh ấy đối xử với em rất tốt phải không?" Khôi Nguyên không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại sự chua xót trong lòng càng lúc lên cao như sóng triều dâng.

"Đồng nghiệp với nhau, dĩ nhiên phải chiếu cố"

Từ "Đồng nghiệp" từ miệng bé nhỏ của cô lại như một tiên dược, khiến anh bình ổn, nặng nề cũng như tan biến. Đồng nghiệp, bọn họ chưa phải là thân mật, anh có lẽ vẫn còn cơ hội.

"Uyển Nhã"

"Vâng?"

"Em có thể...."

"A. Món này rất ngon, anh muốn thử không?" Cô sợ, rất sợ những lời mà anh nói ra. Từ đó tới giờ, anh không bao giờ ôn nhu, dịu dàng như thế này đối đãi với cô càng khiến cô lo lắng.

"Ừm, đợi dịp khác.Bây giờ anh có chuyện muốn nói với em"

"Anh không ăn sao, để nguội ăn sẽ rất ngán"

"Uyển Nhã, nghe anh nói"

"Vâng?"

"Em có thể... có thể... cho anh thêm một cơ hội được không" Khôi Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt cô "Anh biết, trước đây là anh không tốt, là anh sai hoàn toàn. Anh xin lỗi. Nhưng mà, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ sửa chữa lại tất cả."

Uyển Nhã bị một cơn chấn động vây lấy. Cô có nghe lầm không ? Người đàn ông lúc nào cũng cao cao tại thượng, lãnh khốc thâm trầm bây giờ lại nói ra tiếng xin lỗi với cô. "Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Anh biết. Lúc đầu anh không coi trọng, anh khi dễ em. Nhưng em đi rồi anh mới nhận ra em rất quan trọng với anh. Uyển Nhã, xin em, chỉ một cơ hội nữa thôi"

"Nhưng mà, anh và em, đã đi quá xa rồi" Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra khỏi bàn tay mình

"Không quan trọng thời gian. Anh nhất định sẽ mang tim của em về bên cạnh anh. Trừ khi, tim em đã thuộc về người khác"

Uyển Nhã trầm mặc. Cô rõ ràng biết bản thân mình còn yêu anh. Tuy tình cảm ấy đã vơi đi phần nào. Nhưng lòng tin của cô thì lại vỡ nát. Tình vỡ còn có thể hàn gắn, niềm tin vỡ rồi, ai cho cô lại một niềm tin khác. Cô cũng không muốn bản thân mình rơi lại bóng tối của quá khứ ấy lần nữa, vết xe đổ ngày xưa, tuyệt đối không nên giẫm vào.

"Anh biết em không tin anh. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em ấy. Chỉ là Uyển Nhã, anh sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy. Trong lúc đó, xin em đừng để tâm mình dao động hay thiên vị ai., có được không?"

* * *

Liền ngày hôm sau, Khôi Nguyên ngày ngày đến đưa đón cô từ nhà đến công ty. Mỗi ngày đều có một nhân viên giao hàng, tặng cô bó hoa hồng trắng mà cô thích nhất. Cứ khoảng hai ba giờ, lại có người mang đến điểm tâm ngọt khiến cả công ty rộ lên tinh đồn có người hâm mộ thần bí theo đuổi cô.

Bọn nhân viên phòng kinh doanh thì vui vẻ khỏi phải nói. Gì chứ, bọn họ sắp trúng số lớn, lại là lộc từ trời ban xuống. Uyển Nhã à, cô đúng là thần tài của chúng tôi rồi. Còn Dương tổng không nói gì, chỉ thần thần bí bí :"Kết cục còn chưa định đoạt" Với tính anh mà nói, thắng dễ quá sẽ không vui, cái gì càng khó khăn, thì càng hứng thú với anh. Vở kịch mà anh tạo dựng nên, vẫn còn dài, sao lại vội vàng khép màn được.

"Đi làm đi. Còn chị Hoa, trong giờ làm không được ăn uống" Tỉ lệ nghịch với tâm tình hưng phấn của mọi người là trưởng phòng mặt đen sì xấu xí. Tâm tình của anh ngày càng tệ, từ âm về đến vô cực. Có ai nhìn người mình thích có người theo mà mừng không ? Nhìn những bó hoa cắm ở mọi góc phòng kinh doanh thật chướng mắt, cả cái người đàn ông ngày ngày trồng cây si ở dưới cửa công ty cũng rất chướng mắt. Anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì cơ chứ ? Tổng giám đốc của Lâm thị thì chắc là cha người ta à ? Cũng có gì hay ho đâu, chỉ giỏi làm ba cái trò màu mè vô bổ. Vậy mà cái người con gái ngồi kia, càng khiến anh tức điên lên. Thích hoa thì nói, anh mua cho cô cả tiệm. Lúc anh tặng hoa thì từ chối, bảo ngại anh tốn kém, vậy mà nhận hoa người khác lại thích híp mắt. Anh đây không thích ăn giấm, sao cô cứ vô tư đổ cả thùng vào miệng anh thế.

Chị Hoa Hoa gương mặt vô tội nhìn anh, trong ánh mắt rõ ràng có ý thương cảm "Đây không phải là của chị, của Uyển Nhã"

Uyển Nhã nghe tên mình, liền lập tức đứng dậy líu ríu xin lỗi. Đáng lẽ ra cô phải xử lý hết đống này, nhưng người giao hàng cứ mang tới liên tục, khiến cô không thể nào quản được.

"Lên văn phòng anh gấp" Vĩnh Hạo hậm hực xoay người ra đi

"Uyển Nhã à, có bão to rồi"

"Đúng đó, có gì cứ hú, tụi này sẽ làm phao cứu sinh cho cô"

"Được được rồi, chắc là công việc gặp vấn về" Uyển Nhã cười trấn an mọi người rồi nhanh chóng đi đến văn phòng trưởng phòng

"Haiz... hai chàng một cô, thiệt là tội nghiệp cho A Hạo khờ của chúng ta quá đi" Một nữ nhân viên thở dài

"Đúng vậy. A Hạo à, thật xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể thua được" A Trương cũng chỉ âm thầm xin lỗi.

Chính bọn họ là người đã xúc tiến cho con kỳ đà to đùng đứng trước cửa công ty. Nhớ hôm Lâm tổng đến thăm quan công ty để quyết định ký hợp đồng, vô tình nhìn thấy Uyển Nhã. Trong ánh mắt của Lâm tổng còn có yêu thương sâu sắc, đích thực rất dịu dàng nên bọn họ mới tìm cơ hội tiếp cận Lâm tổng, sau đó cung cấp toàn bộ thông tin của Uyển Nhã cho anh. Từ số điện thoại, nhà, đến cả thời gian đánh rắm cũng giao cho anh. Dù sao thì Lâm tổng đây cũng là người có tướng mạo đẹp trai, lại rất tài giỏi, giao cô em út này cho anh ta thì cũng không thiệt thòi gì. Chỉ là A Hạo, thật sự rất xin lỗi cậu.

* * *

"Em giải thích cho anh chuyện này đi"

"Có người giao hàng mang đến, em từ chối nhận thì bọn họ không chịu"

"Chẳng lẽ em không biết kêu người đặt hàng dừng lại sao" Vĩnh Hạo hậm hực nhìn cô.

"Đó là chuyện của anh ta, làm sao nghe em nói"

"Nhưng ít nhất em cũng đừng có làm cái công ty này lộn xộn lên như thế" Hết chịu nổi rồi, thật sự hết chịu nổi rồi !

"Anh làm gì mà hét lớn vào em." Uyển Nhã cũng nhất thời bị lời nói lớn tiếng của anh chọc cho tức giận "Đây là chuyện cá nhân em, liên quan gì đến sếp phải quản"

"Đã là chuyện cá nhân thì đừng có xen vào công việc"

"Thưa Hạo trưởng phòng, tiến trình công việc vẫn được đảm bảo"

Thùng giấm chua Vĩnh Hạo, đã lỡ mở nắp, nay Uyển Nhã nói như thế chẳng phải bảo châm dầu vào lửa "Nhưng về việc trật tự thì không được đảm bảo"

"Anh đừng có xử xự quá đáng như vậy. Anh là gì của tôi mà xen vào chuyện của tôi?" Đúng vậy. Bạn trai bạn gái không phải. Chỉ là cấp trên cấp dưới, anh quản như vậy có phải hơi bị rộng không. Chuyện này là tự do cá nhân của cô, liên quan gì đến lượt anh nổi nóng.

"Tôi không là gì của em sao?" bàn tay to lớn của Vĩnh Hạo siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô, lực đạo mạnh khiến cô đau nhói "Em nói lại một lần nữa tôi nghe"

"Buông ra. Vĩnh Hạo, anh buông tôi ra" Uyển Nhã không ngừng giãy giụa khiến Vĩnh Hạo buông tay, cô lấy bàn tay xoa xoa cái cổ tay đã nổi một mảng đỏ ửng của mình "Vĩnh Hạo, tôi với anh, tuyệt nhiên không có quan hệ gì"

Không đợi anh phản ứng, bóng dáng bé nhỏ lập tức quay lưng lại, một mạch bước ra khỏi văn phòng. Tâm tình Vĩnh Hạo đã tệ, nghe lời cô nói lại càng tệ hơn. Không phải vì cô được tặng hoa, có kẻ theo đuổi, cô bảo anh đừng xen vào việc của cô. Mà thứ làm anh giận ở đây chính là khi cô bảo "Anh có là gì của tôi" thì anh lại không có lý để nói lại. Đúng vậy, anh có là gì của cô. Chỉ là bản thân anh tự mình đa tình mà thôi. Cuối cùng, kẻ ngốc như mọi người nói chỉ có mình anh.

*Rầm* Chiếc bàn làm việc đổ xuống, thân hình cao lớn cũng đổ theo. Một tay anh đặt lên trán, một tay chống xuống mặt đất. Rốt cuộc thì, cô xem anh, cũng chẳng là gì. Anh chẳng là gì của cô. Những ý nghĩ này nhem nhóm trong lòng anh, hung hăng cào xé tim anh khiến anh đau đớn

9. Chương 9: Tình Cảm Tôi Dành Cho Tôi, Đã Bị Chính Cô Bóp Chết, Nay Cô Đi Đòi, Tôi Lấy Gì Trả

"A Hạo à, cậu thực sự thích cô ấy sao?"

"Cho dù em có thích, thì cũng có thể làm được gì?"

Hoa Hoa ái ngại nhìn Vĩnh Hạo, cảm giác tội lỗi này như chất chồng lên trong lòng cô. Cô không chịu nổi nữa, Uyển Nhã thì lại trở lại như lúc mới vào công ty, chỉ chăm chăm vào công việc, còn A Hạo thì suốt ngày nghiêm túc, đến mức khiến bọn họ không thể thở nổi. Chuyện của bọn họ làm, rốt cuộc là sai lầm lớn rồi.

"Sao lại không được chứ?"

"Cô ấy thích Lâm tổng giám đốc kia rồi, có để mắt đến em đâu"

"Không, nào có" Hoa Hoa nhìn về phía bọn A Trương, phóng ra ánh mắt đầy tia hối hận đau thương, ý bảo "Mấy đứa, chị đây thú nhận đây, chị không chịu nổi nữa"

Vĩnh Hạo không quen nhận sự đồng cảm của anh, anh cũng không muốn trong mắt người khác biên thành con thú cưng cần thương hại "Không có gì đâu, chị trở về làm việc đi"

"A Hạo à, thực ra, chuyện này đều do tụi chị sắp đặt" Chị Hoa nhắm tịt mắt, kể ra một tràng những tội lỗi trong vẻ đau khổ "Thực ra thì chuyện gặp gỡ của Uyển Nhã và Lâm tổng cũng là do tụi chị một tay bày mưu, còn cố tình trước mặt cô ấy nói đỡ Lâm tổng, nói xấu em này nọ, còn cố tìm văn kiện liên quan tới Lâm thị giao cho cô ây làm. Em tuyệt nhiên vẫn còn cơ hội, đừng để mất"

A. ~~ Kẻ thù lớn nhất không phải là người đứng bên ngoài, lại là kẻ nội gián từ bên trong !

"A Hạo à, chúng tôi xin lỗi. Cậu nên làm lành với Uyển Nhã đi" Chúng tôi chịu gương mặt lạnh như băng của cậu cũng đã đáng sợ lắm lắm rồi. ! Đi nhanh đi !

Sự cổ vũ của mọi người càng giúp cho Vĩnh Hạo có quyết tâm giành lại người nữ nhân ình. Rõ ràng trong những ngày vừa qua, cô với anh rất vui vẻ, thậm chí còn có khả năng cô mở lòng với anh. Anh không thể nào bỏ cuộc chỉ vì có một tên kỳ đà cản mũi, nhất quyết không !

Cầm bó hoa hồng trắng trên tay, từ sau khi biết cô thích hồng trắng, thì anh không quản ngại mà học trồng, để rồi hôm nay, cũng có ngày tặng thành quả của chính mình cho cô. Hy vọng rằng, cô cũng giống như những đóa hồng này, cảm động trước tấm lòng của anh mà chịu nở hoa thật xinh đẹp.

Vốn anh muốn tạo cho cô một sự bất ngờ, nên đứng nép sang một bên. Tay định nhấn chuông cửa thì đột nhiên khựng lại. Cánh cửa màu đen chợt mở, một đôi nam nữ bên trong bước ra. Nam nhân cao lớn, vẻ mặt anh tuấn đang đỡ lấy một bóng dáng bé nhỏ. Nữ nhân trong vòng tay nam nhân, ánh mắt mơ màng, gương mặt phiến hồng, bộ dáng như không đứng lên nổi, hoàn toàn lệ thuộc người nam.

Một cảnh tốt đẹp như thế, tất cả đều thu vào tầm mắt của Vĩnh Hạo.

Bó hoa trên tay anh rơi xuống. Cả thân người xoay lưng lại bước đi. Người ta, hạnh phúc như thế, anh... làm sao xen vào.

Thì ra, người thứ ba không phải là Lâm tổng, mà là anh. Anh vốn là kẻ tự mình đa tình, vốn không nên xuất hiện, phá hỏng không khí nhà người ta.

Chỉ là... đau quá. Thật sự rất đau. Nỗi đau này không giống như những khi anh chơi thể thao cùng bạn bè. Cũng không giống như thời học sinh đánh nhau. Không mạnh mẽ, nhưng lại âm ỉ chà xát trái tim anh, khiến ngay cả hô hấp anh cũng không làm được.

Vĩnh Hạo, mày ngu thật. Cố chấp thật !

* * *

(3 tháng sau...)

"Uyển Nhã em xem, chiếc nhẫn này rất thích hợp" Khôi Nguyên đeo chiếc nhẫn màu trắng bạc lấp lánh ánh kim vào tay người con gái đứng đối diện

"Ừ" Cô mơ hồ trả lời, tâm trí vốn đã không đặt vào trong chiếc nhẫn sang trọng.

Một đôi tình nhân bước vào tiệm nữ trang khiến Uyển Nhã ngẩn người. Người con gái dáng vẻ quyến rũ bám chặt lấy người yêu của mình, chặt đến mức giữa bọn dường như không còn khoảng cách.

Còn người con trai... chẳng phải là anh sao ?

Uyển Nhã ngẩn ra nhìn bóng dáng Vĩnh Hạo thản nhiên lướt qua mình. Gương mặt anh, đôi mắt anh không hề nhìn về phía cô dù chỉ là một phần nghìn của giây khiến lòng cô nhói lên.

"Em còn thích anh ta đúng không?"

"Không... Cái nhẫn này đẹp này" Cô lắc đầu chối. Có thích, thì cũng đâu có thể chạy đến bên anh.

"Uyển Nhã, là em thật lòng quay lại với anh, hay chỉ là do đó là mong muốn của nội"

Trong giây phút cô không thể trả lời được câu hỏi của Khôi Nguyên. Cô muốn trả lời là thật lòng, cô muốn bản thân mình có thể lần nữa, tiếp nhận tình cảm của Khôi Nguyên. Nhưng lại không nỡ lừa dối anh. Thật ra thì cô đồng ý trở lại với anh, cũng chỉ vì bà nội Lâm bệnh nặng, ngày trước bà lại yêu thương cô, chăm sóc cô như cháu ruột khiến Uyển Nhã không nỡ nhìn bà ray rứt không hoàn thành tâm nguyện mà ra đi.

"Có phải, khi mất đi thứ gì đó, người ta mới biết được giá trị của nó?"

"Đúng vậy" Khôi Nguyên cũng hiểu được tâm trạng của cô bây giờ, cũng là của anh ngày trước. Với anh, cô là một báu vật mất đi rồi vĩnh viễn không thể tìm lại.

"Vậy em." Khóe mi cô cay cay, những giọt nước mắt như những viên pha lê rơi từ hốc mắt khiến người ta đau lòng "... em... em phải làm sao để tìm lại..."

"Nếu yêu, thì phải can đảm. Em hãy trở về bên câu ấy đi"

"Có được không? Anh ấy, làm sao chấp nhận em" Nụ cười đau khổ xuất hiện càng làm gương mặt cô thêm phần thê lương"

"Chỉ cần em có lòng tin, nhất định sẽ làm được"

Uyển Nhã buông tay anh ra, chiếc nhẫn kim cương cũng từ đó mà rơi xuống. Lúc này cô đã nhận ra rằng, người đàn ông cô muốn chăm sóc, yêu thương, nắm tay cùng nhau bước đi là anh, Vĩnh Hạo.

Khôi Nguyên nhìn thấy bóng dáng người con gái mang theo trái tim mình ngày càng khuất xa. Anh không phải là người thích cưỡng cầu một ai. Nếu như Uyển Nhã yêu Vĩnh Hạo, điều anh có thể làm chỉ là chúc cho cô có thể nắm lấy được người trong đời của mình, sẽ không phải như anh.

Đường đời xuôi ngược tấp nập đến thế sao?

Sao chỉ một lần buông tay là vuột mất nhau vĩnh viễn

* * *

Đã một tuần rồi. Lần cuối cùng cô gặp anh là bảy ngày trước, tại cổng nhà anh. Trời đông rét càng khiến bóng dáng bé nhỏ của cô chìm ngập trong làn mưa tuyết. Nhưng anh nhìn cô, không một câu hỏi thăm, không một câu xin chào, chỉ nhàn nhạt nói ra những câu lạnh lùng

"Tôi không có tiền, cũng không có danh vọng để xứng đáng với tiểu thư"

"Cô đi đi, đừng làm choáng cửa nhà tôi"

"Chúng ta, có là gì của nhau sao?"

"Buồn cười, tiểu thư à, có phải do cô từ nhỏ đã quen được nuông chiều nên muốn gì được đó không ? Tình yêu không phải là thứ trò chơi cho cô, muốn là có"

"Tình cảm tôi dành cho cô, đã bị chính cô bóp chết rồi, nay cô đi đòi, tôi lấy gì trả đây?"

Có phải lời nói của anh dao nhọn, không chút thương tình đâm thẳng vào tim cô. Nếu không thì, tại sao cô lại đau như thế này khi nghe lời nói ấy. Nỗi đau thấu cả tim gan khiến cô nhiều lúc tưởng chừng như muốn ngất đi.

Trong mắt người ngoài, có phải cô ngu ngốc lắm không. Ngày ngày đứng trước cửa nhà anh mà ngây ngốc chờ đợi một kỳ tích. Thậm chí dù biết rõ anh đang trong nhà, không muốn ra gặp mặt mình cũng vẫn đứng đó không di dời.

Từ khung cửa sổ trên cao, một đôi mắt thâm trầm nhìn về bóng dáng nhỏ bé giữa biển tuyết trắng xóa. Cô đứng đó, hơn một tháng rồi, chỉ cần tới giờ, cô sẽ đến đưa cơm cho anh, dù anh không ra nhận, nhưng cô vẫn kiên quyết.

Cái cô ngốc này, không biết là đứng dưới tuyết mà ăn mặt đơn sơ như thế sẽ bị cảm lạnh hay sao. Chỉ càng khiến người khác lo lắng mà thôi. Dĩ nhiên, anh lo, nhưng anh không muốn ra mặt. Ít ra không muốn trong mắt cô trở thành một con chó, gọi là đến, không thích thì đuổi đi. Nhiều lần không đành lòng thấy cô tiều tụy đứng trước cửa nhà, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho chị Hoa Hoa hoặc bạn tốt Lạc Hân của cô đưa cô về. Nhưng bọn họ dù có khuyên nhủ bao nhiêu thì cô vẫn cứ cứng đầu không nghe, vẫn đứng đó không lay

Gương mặt thanh tú của cô có điểm nét xanh xao ngày nào cũng ngẩn lên nhìn về phía cửa sổ phòng anh. Đôi mắt sáng ngày nào cũng dần trở nên trống rỗng vô hồn. Nhìn dáng cô gái đứng đó, như một con búp bê nhỏ bé giống như chỉ cần một cơn gió có thể làm cô vỡ nát thật khiến người ta đau lòng, dù có là người lạnh lùng hay vô tâm nhất.

Uyển Nhã khẽ cười, một nụ cười thê thương. Hai mắt cô khóc mấy ngày nay cũng đã sưng đỏ rồi. Đôi gò má do không ăn uống nhiều cũng trắng bệch, gầy gò. Có ai có thể nói cho cô biết được không ? Làm cách nào để có thể manh anh trở về. Hay là, có phải cô đã quá muộn màng rồi không ? Hạnh phúc qua tay không biết nắm giữ, để nó trôi đi mất cũng là do cô, không tìm lại được, chỉ trách cô quá ngốc nghếch mà thôi. Vĩnh Hạo, nếu anh đã không cần em, thì em cũng sẽ không phiền tới anh nữa. Xem như chúng ta có duyên không phận.

* * *

Đã ba ngày rồi cô không đến đây, cũng là một tuần anh thấp thỏm lo âu

Chẳng lẽ cô quá bận việc nên không thể đến sao ?

Hay là cô xảy ra chuyện gì ?

Đáng sợ hơn, chẳng lẽ, cô đã thật sự chết tâm với anh rồi sao ?

Ý nghĩ này lại siết lấy tâm tư anh. Gì chứ, anh đã rõ ràng muốn quên cô đi, tại sao chỉ cần nghĩ đến việc cô không còn yêu anh nữa, nghĩ đến việc cô chết tâm với anh thì trong lòng anh lại ngày càng chua xót.

Anh biết mình thật vô dụng, ngay cả một người phụ nữ, anh cũng không thể nào quên được. Nhưng thực sự, anh không thể cũng không muốn quên cô đi. Chỉ biết ngày ngày lặng lẽ ngắm nhìn cô qua khung cửa sổ.

Sự khác biệt giữa anh và cô, phải chăng là cô ở ngoài đó còn anh ở trong này. Cách nhau một tấm kính mỏng mà như xa vời vợi.

Cô vì không tin vào bản thân mình, cũng không dám tin vào người khác nên không đến bên anh

Còn anh vì lòng tự trọng, vì sự ghen tức nên không dám tiến đến gần cô

Bọn họ, rốt cuộc, cũng chỉ ngốc như nhau mà thôi. Cũng chỉ là yêu mà không dám vượt lên chính bản thân mình mà thôi.

10. Chương 10: Một Lời Nguyện, Một Đời Người

Vĩnh Hạo khẽ vén lọn tóc đen mượt ra sau tai. Cô, đúng thật, là, ngốc, đại ngốc, siêu ngốc đến mức khó tả. Không màng đến thân thể mà còn đứng dưới tuyết lâu như vậy. Cũng may nhờ có chị Hoa Hoa gọi điện thoại, báo tin là cô đang nhập viện thì anh mới biết được mà đến đây.

Đôi mắt anh chăm chú nhìn người con gái đang ngủ say. Gương mặt trắng bệch của cô cuối cùng cũng lấy lại được chút ánh hồng nhẹ nhàng. Bộ dạng cô ngủ, thật giống một đứa trẻ nhỏ, làm người ta muốn cưng chìu, dạy hư cô. Đôi môi anh đào khẽ cong lên, tạo thành một đường tròn tuyệt đẹp

Đã mấy ngày nay, cô vẫn không có tỉnh lại. Đôi lúc mê man gọi tên anh khiến anh có từng cơn chấn động, càng làm lòng anh lo lắng không yên. Bác sĩ rõ ràng nói rằng cô chỉ do suy kiệt nặng, lại thiếu máu trầm trọng nên gây đến tình trạng hôn mê, chỉ cần vài ngày sau sẽ tỉnh, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Anh lấy một chiếc khăn ấm lau vầng trán đầy mồ hôi của cô. Ngày nào cô cũng ngủ không yên, giống như đang chiến đấu với ác mộng. Có phải dạo này cuộc sống của cô không được tốt đúng không. Tên khốn họ Lâm kia không chăm sóc cô tốt hay sao ?

*Cốc cốc*

Cánh cửa mở ra, Lâm Khôi Nguyên cùng Hoa Hoa bước vào bên trong. Những món đồ trên tay hắn chuyền qua cho Hoa Hoa ( vì cái này là giữ hai người đàn ông ghét nhau

Trước khi đi ra ngoài, anh còn quay người lại dặn dò chị Hoa Hoa sắp đến giờ thuốc của cô. Nhìn người đàn ông trước mắt tận tâm với Uyển Nhã không khiến Khôi Nguyên đau lòng.

Trên tầng thượng, hai người đàng ông có dáng vẻ cao to, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện vài biểu hiện nhỏ càng làm tôn thêm phong thái của hai người

"Thực ra, tôi là chồng cũ của Uyển Nhã" Lời nói của người đàn ông trước mặt khiến Vĩnh Hạo chấn động. Chồng cũ, anh chưa bao giờ nghe nói cô đã có chồng, lại còn ly hôn. Chỉ e rằng tất cả mọi người trong công ty đều không biết, ngay cả Hoa Hoa thân nhất trong công ty còn không rõ ràng nữa.

"Anh nói với tôi chuyện đó làm gì" Bình tĩnh nào Vĩnh Hạo, bình tĩnh nào.

"Đừng suy nghĩ sâu xa, tôi với cô ấy vẫn chỉ là bạn bè"

"Ý anh là sao ?"

"Thực ra thì, Uyển Nhã gã cho tôi cũng không vì tình yêu, mà là vì thương mại. Hai gia đình chúng tôi vốn có mối liên doanh nên hôn sự dĩ nhiên chính là một cái cam kết dài lâu cho sự liên doanh đó. Ngoài trừ bạn bè, chúng tôi tuyệt nhiên không có gì cả" Còn có cả anh khiến cô đau khổ, nhưng anh không muốn nhắc lại đoạn hồi ức bi thương đó.

"Nhưng anh yêu cô ấy"

"Đúng, tôi yêu cô ấy." Khôi Nguyên ngập ngừng, giống như đang khơi gợi lại vết thương chỉ vừa khép miệng của bản thân "Nhưng chỉ là do mu muội, không nhận ra được nó sớm hơn"

"Không có cái gì gọi là quá muộn"

"Không" Hắn ta lắc đầu "Nếu như không biết nắm bắt lấy hạnh phúc, sẽ là quá muộn không thể nào cứu vãng nổi, cũng giống như tôi và cô ấy"

"Anh nói với tôi những ý này, tin chắc không chỉ là kể chuyện xưa".

"Đúng. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu như anh không có can đảm bắt lấy cô ấy, thì tôi cũng sẽ không nhún nhường đâu." Bỏ lại Vĩnh Hạo với vẻ ngờ vực nhìn về phía mình, Khôi Nguyên xoay người đi. "Uyển Nhã, đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em."

Vừa mở cửa phòng bệnh, một gương mặt xinh đẹp tựa búp bê ngồi đó, đôi mắt sáng nhìn về phía anh làm dâng lên cơn sóng ấm áp trong lồng ngực. Cô tỉnh rồi, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi.

Vĩnh Hạo từ từ bước lại gần cô, cẩn thận dùng hai tay áp lên đôi má gầy của cô như sợ chỉ cần vừa chạm vào thì cô đã vỡ nát. Hơi ấm từ người cô tỏa ra rất chân thật. Đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô như muốn khao khát muốn nhìn hết tâm tư của người con gái khó đoán này để biết được trong cô, anh quan trọng đến mức nào. Ánh mắt trong suốt của cô, hơi thở thơm dịu của cô khiến anh không kềm nổi tia vui mừng trong con ngươi sâu thẳm. Anh ôm chầm lấy cô, như bắt lấy được bảo vật trân quý của đời mình

"Vĩnh Hạo, anh có thể nghe em nói được không. Thật ra thì em và anh ta chỉ là quá khứ..."

"Anh yêu em" Không kịp để cô kết thúc câu chuyện của mình, ba từ ngữ thốt ra từ miệng anh khiến tâm cô rung động.

"Anh ... vừa nói gì ?" Uyển Nhã như không tin vào thính giác của chính mình. Có phải, anh vừa nói yêu cô ?

"Anh yêu em. Yêu em. Yêu em. Yêu em. Yêu em. Chính là anh yêu em" Những lời nói như giọt mưa rơi vào tim cô khiến cô chìm vào trong sự ngọt ngào.

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Anh, Thái Vĩnh Hạo yêu em, Hoàng Uyển Nhã. Em có nghe rõ chưa"

Giọng nói của anh ở bên tai cô không ngừng vang lên, như một thứ rượu hảo hạng, anh khiến cô say, say trong tình cảm chân thật, sâu đậm của cuộc đời mình.

"Gả cho anh đi"

"A" Anh đưa cô đi từ hết chấn động này sang chấn động khác, từ hết ngọt ngào này sang ngọt ngào khác. "Nhưng mà... em muốn nói với anh chuyện này"

"Không cần thiết, cũng không quan trọng với anh nữa" Anh mắt sâu như biển hồ của anh dường như có khả năng nhìn thấu được trái tim đang đập loạn của cô "Gả cho anh đi. Hứa với anh, sau này có gì cũng hãy nói cho anh, đừng tự trốn tránh bản thân như vậy"

Đối diện với tình cảm sâu như rộng lớn như đại dương xanh thẳm của anh khiến mắt cô nhòe dần đi, trong đôi mắt sáng hiện lên một tầng sương mỏng. Tâm tư rối bời, lúng túng chẳng biết nói lên từ nào, chỉ có thể òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

"Nhã Nhi ngoan, đừng khóc. Gả cho anh, giao cho anh hết cuộc đời này" Đôi môi anh hôn lên khóe mắt cô như muốn lau đi những giọt nước mắt khiến anh đau lòng, rồi dừng lại trước môi anh đào của cô như đợi câu trả lời quan trọng

Hai tay Uyển Nhã vòng lên cổ anh, nhẹ nhàng kéo gương mặt anh sát lại gần. Đôi môi cô run rẩy chạm lên đôi môi anh. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, giống như giải tỏa hết bao sự chờ mong, thương nhớ bị kìm nén trong thời gian dài

"Em đồng ý" Uyển Nhã hô hấp khó khăn, đôi môi bị hôn sưng đỏ mọng mấp máy trả lời anh

Câu trả lời của cô khiến Vĩnh Hạo vui sướng ôm chầm lấy cô vào lòng. Năm ngón tay to lớn của anh đan vào năm ngón tay bé nhỏ của cô, hướng về phía bầu trời trong xanh. "Thái phu nhân, Thái Uyển Nhã, nghe rất hay" Đôi môi anh hô lớn lên những từ ngữ ngọt ngào rồi lại cúi xuống thì thầm những lời khiến Uyển Nhã đỏ mặt "Anh yêu em, cho dù có kiếp sau, anh vẫn chọn yêu em"

Cô nép vào lòng anh, như một con mèo nhỏ. Ông trời, nếu như đây chỉ là một giấc mơ, cô nguyện để bản thân mình chìm ngập trong sự ngọt ngào của anh.

* * *

"Uyển Nhã, hôm nay em rất đẹp" Hoa Hoa đứng đằng sau luôn miệng khen cô

"Cô dâu đẹp nhất là cậu rồi" Lạc Hân hôm nay dĩ nhiên cũng không thể để lỡ dịp vui của bạn tốt, tức tốc hủy bỏ chuyến du lịch cùng chồng con, trở về tham dự lễ cưới cô.

Trong phòng cô dâu rộn ràng tiếng nói cười của những người bạn, những người đồng nghiệp phòng kinh doanh ở công ty. Ai cũng bảo cô là cô dâu xinh đẹp. Có người còn kể lại những tất xấu của A Hạo khiến mọi người đều bật cười

Uyển Nhã ngắm nhìn mình một lần nữa trong gương. Khuôn mặt vốn đã thanh tú, nay được điểm tô bởi lớp phấn son nhẹ càng thêm xinh đẹp. Đôi mắt sang ngời, đôi má hồng phấn nhẹ nhàng cùng đôi môi mỏng được tô sắc đỏ khiến cô càng thêm xinh đẹp.

"Được rồi, ra nào, chú rể chờ mòn mỏi rồi kìa" Một vị khách mời chạy vào báo tin, gương mặt tươi cười nhìn cô.

* * *

Tay Uyển Nhã đặt nhẹ lên cánh tay của ba Hoàng, dìu cô bước giữa lễ đường, tiến đến người con trai sẽ bên cô suốt đời. Từng bước chân là từng nhịp tim của cô rung lên không ngừng.

Ba Hoàng nhìn con gái, cười đôn hậu trìu mến nhìn cô. Đứa con gái này, lúc cô cưới Khôi Nguyên, ông cũng không đồng ý lắm, nhưng nhìn thấy cô một mực khăng khăng nên đành chấp nhận. Nhưng nhìn thấy con gái không hạnh phúc, bậc làm cha cũng không thể yên lòng. Nay đứa con gái này cũng biết tỉnh ngộ, lại chọn được ình một chỗ dựa suốt đời. Người con rễ rất biết lễ độ này cũng khiến gia đình họ Hoàng yêu quý. Ông không mong gì nhiều, chỉ mong đứa con này sẽ hạnh phúc.

Đến bên bục của Cha xứ, ba Hoàng cầm lấy bàn tay của Uyển Nhã, đặt lên đôi tay của Vĩnh Hạo. "Con rể, giao con gái ta cho con. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc"

"Con hứa với ba" Vĩnh Hạo nắm chặt lấy tay Uyển Nhã, tự nhủ thầm trong lòng sẽ làm cho cuộc sống sau này của cô, chỉ có nụ cười và anh.

Vị Cha xứ đọc lên những lời hôn phối tươi đẹp nhất. Đến khi nghe anh nói "Tôi đồng ý" thì trước mắt cô đã hiện lên một tầng sương mỏng "Em đồng ý" Cô nghẹn ngào nói với anh như thì thầm, những lời yêu thương sâu sắc nhất trên cõi đời này "Hạo, em yêu anh"

Chú rể nghe được lời yêu đã chờ mong rất lâu từ cô dâu, trong lòng chợt trở nên vui sướng và ấm áp. Anh ôm lấy Uyển Nhã, đáp vào môi cô một nụ hôn nồng nàn nhất. Phải rồi, thế giới sau này, sẽ là bọn họ sánh vai bước đi với nhau. Mười năm, hai mươi năm, thậm chí một trăm năm sau đi nữa, cũng không có gì có thể chia cắt được nữa.

Tình yêu, đôi khi chỉ giản đơn là cả hai nắm tay nhau, cùng nhau bước đi đến hết cuộc đời. Dù quãng đường sau này có nhiều chông gai bão tố, nhưng chỉ cần anh vững lòng, cô kiên định, thì bọn họ đều có thể vượt qua tất cả, mãi mãi ở bên nhau.

"Ném hoa đi" Những tiếng phụ nữ bên dưới bắt đầu rộn ràng hơn.

Uyển Nhã xoay người lại, bó hoa cô dâu trên tay cô cũng vung vào không trung. Đám phụ nữ chưa chồng ở bên dưới tranh nhau bắt lấy để nhân vận may lấy chồng. Bó hoa bay lượn một vòng, qua khỏi tầm tay của đám đông bên dưới, rơi trúng đầu một người đàn ông to cao tuấn tú.

Khôi Nguyên đưa tay sờ trán của mình. Xui thế không biết. Ban nãy trên đường đi đến đám cưới của Uyển Nhã, lại quẹt xe phải xe của một cô gái. Nếu không phải cô nương ấy bề ngoài hiền lành nhưng bên trong đanh đá, xin lỗi không chịu. Lại còn tự dưng bật khóc, đóng kịch ăn vạ khiến mọi người trên đường nhìn anh vẻ lên án. Cuối cùng phải cùng cô ấy đợi đội bảo hộ đến mang xe về garra rồi đòi một khoảng bồi thường lớn. Gì chứ, xe anh cũng trầy đây, chỉ là va quẹt nhỏ nhỏ, oan gia này có cần làm lớn chuyện thế không. Vừa vào đến cổng nhà thờ đã trễ lại còn bị bó hoa cưới này rơi trúng đầu.

Phía trước lại vang lên trận cười to, mà kẻ chủ mưu của trận cười này không ai khác, chính là nha đầu Uyển Nhã "Khôi Nguyên à, xem ra anh nhất định phải gả cho người ta rồi. Ha Ha ha" Con mèo nhỏ này, càng ngày theo tên Vĩnh Hạo, càng giống hồ ly rồi.

"A. " Một người con gái thân hình mảnh mai, gương mặt xinh đẹp bước vào, cúi người nhặt bó hoa cưới đang nằm trên sàn đá hoa cương "Không ai nhặt hoa vậy em nhặt nha, em gái cũng muốn lên xe hoa rồi"

Cô vừa ngẩng lên, toàn bộ gương mặt cô thu vào tầm mắt thâm sâu của anh

Anh vừa cúi xuống, toàn bộ gương mặt anh thu vào tầm mắt đen huyền của cô

"Là anh?" - "Là cô?" Cả hai cùng ngạc nhiên không thốt nên lời.

Cô chính là tiểu cô nương đanh đá trên đường.

Anh chính là người không quân tử chấp nhặt nhỏ nhen.

"Tại sao cô ở đây?" - "Tại sao anh ở đây?" Đúng là oan gia không hẹn mà gặp. Cả lời nói cũng giống nhau như đúc.

"Tôi đến dự đám cưới của bạn"

"Tôi đến dự hôn lễ của anh trai"

Như xem một vở kịch hay, Dương Thiên Ân vừa mới thắng cuộc lớn cười như không cười hướng về phía người con gái "Thái Tâm à, xem ra đúng như nguyện vọng, em sắp được lên xe hoa rồi" Xong rồi anh hướng mắt về những kẻ thua cá cược lần trước "Các người có muốn cược nữa không?"

Bọn người A Trương chỉ ngao ngán lắc đầu. Dương tổng đúng là Dương tổng. Tiếng đồn quả không sai, tiên đoán như thần. Chỉ là, bọn tôi không ngu lọt vào lưới anh lần nữa đâu.

HOÀN

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/sau-mot-hanh-phuc